
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่ ๑  คร้ังที่  1  ประจำปี  2568 
เมื่อวันที่  2  กรกฎาคม  2568  เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

---------------------------------------- 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ผู้มาประชุม 

ลำดับที่     ชื่อ - สกุล     ตำแหน่ง 
   1.  นายอาลีย๊ะห์  แวฮูลู   ส.อบจ.เขต  1  อ.เมืองนราธิวาส 

   2.  นายสาราหุดิน  อาบู   ส.อบจ.เขต  2  อ.เมืองนราธิวาส  
   3.  นายกามารูเด็น  อูเซ็ง       ส.อบจ.เขต  3  อ.เมืองนราธิวาส (ประธานสภาฯ) 
   4.  นายซอลาฮุดดีน  ซอเหาะ  ส.อบจ.เขต  4  อ.เมืองนราธิวาส  
   5.  นายภานุพงษ์  ภัทรพฤกษา  ส.อบจ.เขต  5  อ.เมืองนราธิวาส 
   6.  ร.ต.อ.ยุทธพร  แซลีมา   ส.อบจ.เขต  1  อ.ระแงะ 
   7.  นายอาซิ  เจ๊ะนิ     ส.อบจ.เขต  2  อ.ระแงะ 
   8.  นายอับดุลวาเหด  แวเงาะ  ส.อบจ.เขต  ๓  อ.ระแงะ 
 9.   นายอาเฟนดี  บินปูเต๊ะ   ส.อบจ.เขต  1  อ.ตากใบ 

   10.  นายอารฟาน  เจ๊ะแว   ส.อบจ.เขต  2  อ.ตากใบ 
   ๑1.         นายอิบบอเฮง  ยีมะยี   ส.อบจ.เขต  1  อ.รือเสาะ 
   ๑2.         นายเฟาซัน  จูมะ   ส.อบจ.เขต  2  อ.รือเสาะ 
   ๑3.         นายซูฮาน  แก่ต่อง   ส.อบจ.เขต  ๓  อ.รือเสาะ 
   ๑4.         นายอาเล็ม  บือราเฮง   ส.อบจ.เขต  1  อ.สุไหงโก-ลก 
   ๑5.         นายอดินันท์  เจ๊ะบาบู   ส.อบจ.เขต  2  อ.สุไหงโก-ลก 
   ๑6.         นายบาฮาเรน  ยูโซะ   ส.อบจ.เขต  ๓  อ.สุไหงโก-ลก 
   17.         นายอิราฟัก  สายิ   ส.อบจ.เขต  1  อ.บาเจาะ 
   18.         นายมะรอสือลี  เจ๊ะอุเซ็ง  ส.อบจ.เขต  2  อ.บาเจาะ 
   19.       นางสาวนสันี  ดารายีสาฮอ  ส.อบจ.เขต  1 อ.ยี่งอ 
   20.         นายสุรศักดิ์  มะดากะ   ส.อบจ.เขต  2  อ.ย่ีงอ  
   21.  นายอันวา  อับดุลเล๊าะ   ส.อบจ.เขต  ๑  อ.แว้ง 
   22.         นายอริสมัน  สะมะแอ    ส.อบจ.เขต  2  อ.แว้ง  (เลขานุการสภาฯ) 
   23.        นายซูฟลี  เบญดือเระ   ส.อบจ.เขต  1  อ.สุไหงปาดี 
   24.        นายอภิชาติ  มาหะมะ   ส.อบจ.เขต  ๒  อ.สุไหงปาดี 
   25.        นายแวรุสลัน  มะสาและ           ส.อบจ.เขต  1  อ.เจาะไอร้อง 
   26.        นายมะรอยาลี  บาโด   ส.อบจ.เขต  1 อ.จะแนะ 
   27.        นายมะสกรี  สาและ   ส.อบจ.เขต  1 อ.ศรีสาคร 
   28.        นายอับดุลลายิ  เจ๊ะคอ   ส.อบจ.เขต  2 อ.ศรีสาคร 
   29.         นายยูโซฟ  มูซอ   ส.อบจ.เขต  1 อ.สุคิริน 

   /สมาชิกสภาองค์การ... 
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ผู้ลาประชุม 

   1.         นางสาววิลาสินี  อีซอ   ส.อบจ.เขต  3  อ.ตากใบ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสผู้ขาดประชุม 

-ไม่มี- 
ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ 
 

ลำดับที่     ชื่อ – สกุล      ตำแหน่ง 
   ๑.  นายอรรณพ  คณานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 

แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
   2.  นายกูเซ็ง  ยาวอหะซัน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   3.  นายบัณฑิต  เจ๊ะเง๊าะ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   4.  นายชาคริต  โต๊ะนากายอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   5.  นายสว่าง  ศรีชัย  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   6.  นายอบัดุลอาซิส  เจะมามะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   7.  นายอดินันท์  ศรีสุพรรณพงศ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   8.  นายอิสสันต์  บินยูโซ๊ะ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   9.  นายอับดุลฮาเล็ง  เลเฮ็งบลูกา ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   10.  นายอาสมี  มะอาลี  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
      รักษาราชการแทนปลัด อบจ.นราธิวาส  
   11.  นางสาววิษาพันธ ์ สะรอหมาด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
      แทน ผู้อำนวยการกองคลัง อบจ.นราธิวาส 
   12.  นายบุญลือ  เทพษร  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.นราธิวาส 
   13.  นางวิไลวรรณ  เอนกรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อบจ.นราธิวาส 
   14.  นายเอกรัตน์  สกุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.นราธิวาส 
   15.          นางมาเรียม  ปะดูกา   ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  

อบจ.นราธิวาส 
   16.  นางสมหญิง  รัตนะศิริสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.นราธิวาส                
   17.  นางสาวสุนิมาน  หาสกุล ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ อบจ.นราธิวาส 
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   18.  นายซัมซูดิน  รอเซะ  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.นราธิวาส 
   19.  นายจุมพล  เด็งกะ  ผู้อำนวยการ รพสต. บ้านสะปอม 
   20.  นายอุสมัน  กาเซ็ง  ผู้อำนวยการ รพสต. บ้านจอเบาะ 
   21.  นายอดิศักดิ์  มะประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ รพสต. บ้านมะนังตายอ 
   22.  นางสาวภูษณิศา  กิ้มขู่  นิติกรปฏิบัติการ 

 

   23.  นางไซด๊ะ   ดือเร๊ะ  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
/24. นางสาวรัตติยา... 
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   24.  นางสาวรัตติยา  ดอฮะ  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร รักษาราชการแทน 
      หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
   25.  นายจักรา   ศิริพร  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
   26.  นางวรรณี   เทพษร  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
   27.  นางสาวอัลฟาห์  เสกหวัง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
   28.  นายบรรดาศักดิ์  เทพษร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
   29.  นางกรองจิตต์  อำพันธ์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
   30.  นางสาวดารูนีย์  ตาปู  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
   31.  นางอาดีล๊ะ   ตามะ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
   32.  นายธีร์  วชิรอำไพ  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
   33.   นางสาวรุสมีมีร์  กูโน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
   34.  นางสาวสุณิดา  อาบ๊ะ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
   35.  นายนินารวี  พงศารุจิรัตน์ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
   36.  นายนุอ์มาน  ลาเต๊ะ    นักศึกษาฝึกงาน 

เปิดประชุมเวลา  09.45  นาฬิกา 

ก่อนระเบียบวาระการประชุม   

เลขานุการสภาฯ อัซซาลามู่อาลัยกุม วาเราะห์ม่าตุลลอฮ์ฮิวะบาร่อกาตุห์ เรียนประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท่านนายกองค์การฯ ท้องถิ่นจังหวัดฯ หัวหน้าส่วน
ราชการ ตลอดจนสมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน ขณะนี ้ ในที ่ประชุมสภาฯ                                       
ท่านสมาชิกสภาฯ ได้มามากกว่ากึ ่งหนึ ่งแล้วนะครับ เป็นอันว่าครบองค์ประชุม               
ลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ขึ้นมาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ และขอเชิญทุกท่านยืนขึ้น ครับ 

ประธานสภาฯ   (ขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส) 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญทุกท่านนั่งลงได้  ครับ 

เลขานุการสภาฯ                          (อ่านประกาศกำหนดการประชุมสภาฯ) 

     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
เร่ือง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

          สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจำปี  2568 

ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ร ับญัตติ               
เร ื ่อง ขออนุม ัต ิโอนเง ินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                       
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และญัตติอื่นๆ เพ่ือใหส้ภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
ได้พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด 

/เพ่ือประโยชน์... 
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เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จึงกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2568                         
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  โดยอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 24 และ 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด                   
พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562) ประกอบกับ ข้อ 22 และข้อ 23 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่ น พ.ศ.2547                   
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)  

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 

                                                          นายกามารูเด็น  อูเซ็ง 
                   (นายกามารูเด็น  อูเซ็ง) 

       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส            

ประธานสภาฯ   อัซซาลามู่อาลัยกุม วาเราะห์ม่าตุลลอฮ์ฮิวะบาร่อกาตุห์ เรียนท่านนายกองค์การฯ  
ท้องถิ่นจังหวัดฯ ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  หัวหน้าส่วนราชการ  
ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาเกินจำนวนกึ่งหนึ่งแล้ว 
เป็นอันว่าครบองค์ประชุมฯ ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป ผมขอดำเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ 
ต่อไปนะครับ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ประธานสภาฯ  เร่ือง ประธานจะแจ้งที่ประชุมให้ทราบ มีอยู่ 2-3 เร่ือง 

   เร ื ่องท ี ่  1 ผมจะแจ ้งว ่าภายในเด ือนนี้  อบจ. จะม ีก ิจกรรมงานตาด ีกา                       
ของกองการศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 25- 27 กรกฎาคม นะครับ แต่สมาชิกฯ ทุกท่าน 
น่าจะไม่ทันวันพิธีเปิด เพราะว่าเราต้องไปอบรมที่กรุงเทพฯ แต่ว่าน่าจะทันช่วงปิดพิธี 

   เร่ืองที่ 2 ผมจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับวิธีการประชุมสภาฯ ในคร้ังนี้ ในการประชุม
สภาฯ เวลาชี้แจงอะไรต่างๆ ผมจะไม่ให้อ่านทุกถ้อยทุกคำ จะให้พยายามชี้แจงแบบย่อๆ
สรุปคร่าวๆ เพราะว่าก่อนการประชุมสภาฯ เอกสารต่างๆ ในญัตติ ทุกครั ้งไม่ว่า                
จะเป็นเสนอโดยฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายสมาชิกสภาฯ เพราะว่าเอกสารต่างๆ ขั้นตอนต่างๆ
มันถูกต้องตามระเบียบ ตามกฎหมาย ถือว่าเอกสารต่างๆ เชื่อว่าสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน      
ได้อ่านได้ทราบไปหมดแล้ว ดังนั้น เวลาการชี้แจงอะไรต่างๆ อยากจะให้พูดแบบกระชับ 
บางทีไม่จำเป็นต้องใช้คำฟุ่มเฟือย อะไรต่างๆ ให้ตัดออก 

 

/เร่ืองที่ 3 เกี่ยวกับ... 
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เรื่องที่ 3 เกี่ยวกับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างเช่น การใช้โทรศัพท์ในห้อง
ประชุมสภาฯ เพื่อเป็นมาตรการการป้องกันให้เกิดความเสียหาย ผมก็เลยมาวิเคราะห์             
ด ูแล ้ว ในฐานะเป ็นประธานสภาฯ ผมก ็จะไม ่อน ุญาตให ้ใช ้ส ื ่ออ ิ เล ็กทรอนิกส์                  
โดยการถ ่ายทอดสด ถ ้าจะใช ้ส ื ่ออ ิเล ็กทรอนิกส ์ ใช ้โทรศัพท ์จะอนุญาตเฉพาะ                 
ถ ่ายภาพนิ ่งในห้องประชุมสภาฯ หรือถ้าจะถ่ายทอดสด ก็ให้ถ ่ายเฉพาะตัวเอง                         
โดยตั้งกล้องหันเข้าหาตัวเอง จะไม่ให้ถ่ายบุคคลภายนอก บุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต 
ที ่ผมทำอย่างนี ้ก็เพราะว่าจะเป็นแนวทางการป้องกันในการใช้สื ่ออิเล็กทรอนิกส์                                 
เวลาออกไปสู่ภายนอก มันเกินที่จะควบคุม ถ้าไปกระทบต่อบุคคลที่ 3 มันอาจจะเกิด
ความเสียหายได้  ดังนั ้น ถ ้ามีความจำเป็นก็จะให้พวกเราขออนุญาตเป็นรายๆ                    
ก็อยู่ที่ดุลพินิจประธานสภาฯ ที่ผมทำอย่างนี้ ไม่ใช่ทำโดยพละการนะครับ เพราะว่ามันมี
กฎหมายรองรับเกี ่ยวกับ พรบ.การกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ปี พ.ศ. 2542 แล้วก็ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา              
ท ้องถิ ่นฯ ข้อที ่  16 (2) คำสั ่งประธานสภาฯ ถือว่าเด ็ดขาดนะครับ อยากจะให้                      
ทุกท่านทราบ ถ้ามีความจำเป็นอะไรก็ขออนุญาตได้ ไม่มีปัญหา แต่ว่าเราจะดูเป็นคราวๆ 
ไปนะครับ แล้วก็เร่ืองที่จะแจ้งที่ประชุมให้ทราบก็มีเพียงเท่านี้ นะครับ 

ประธานสภา ฯ  ลำดับต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 2       เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

   2.1 เรื ่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส  คร้ังแรก เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568 

ประธานสภา ฯ เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ นำเสนอ 

นายมะรอสือลี  เจ๊ะอุเซ็ง   เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ                   
และตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ผู ้มีเกียรติทุกท่าน         
ผมนายมะรอสือลี  เจ๊ะอุเซ็ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส             
เขตอำเภอบาเจาะ  ในฐานะที ่ผมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ                
ขอสรุปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ครั้งแรก เมื่อวันที่       
6 มีนาคม 2568 

   ไม่มีการแก้ไข  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ    เช ิญสมาชิกฯ พิจารณา  ซ ึ ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประช ุมฯ                       
ได้ดำเนินการตรวจรายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม  
2568  

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด รับรอง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568  โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่รับรอง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568  โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ รับรอง      24  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่รับรอง         ไม่มี      

สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง      2  ท่าน (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภาฯ 3 ท่าน)    

   มติที่ประชุมสภาฯ   รับรอง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 

   2.2 เรื ่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 
2568 

ประธานสภา ฯ เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ นำเสนอ 

นายมะรอสือลี  เจ๊ะอุเซ็ง   เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ                   
และตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ผู ้มีเกียรติทุกท่าน         
ผมนายมะรอสือลี  เจ๊ะอุเซ็ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส             
เขตอำเภอบาเจาะ  ในฐานะที ่ผมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ                   
ขอสรุปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568 

   ไม่มีการแก้ไข  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ    เช ิญสมาชิกฯ พิจารณา  ซ ึ ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประช ุมฯ                       
ได้ดำเนินการตรวจรายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม  
2568  

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด รับรอง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 
2568  โปรดยกมือขึ้น 

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่รับรอง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 
2568  โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ รับรอง      24  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่รับรอง         ไม่มี      

สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง      2  ท่าน (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภาฯ 3 ท่าน)    

   มติที่ประชุมสภาฯ   รับรอง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 3     เร่ือง  แจ้งเพื่อทราบ 

    3.1  เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  

(แก้ไข) คร้ังที่ 1/2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด ครับ 

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบ
ให้นายอาสมี  มะอาลี หัวหน้าสำนักปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส ชี้แจงแทนครับ 

นายอาสมี  มะอาลี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายอาสมี                 
มะอาลี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทน              
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้ชี้แจง               
ในระเบียบวาระนี้ นะครับ 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แก ้ไข) คร ั ้ งท ี ่  1/2568 และได ้ประกาศ                 

ใชแ้ล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 

                  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/            

ว 7344 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ข้อ 7.2.4 เมื ่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

111111                                                                             /ประกาศใช้... 
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ประกาศใช ้แผนการดำเน ินงาน ประจำป ี งบประมาณแล ้ว  ให ้ป ิดประกาศ                        

แผนการดำเนินงาน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น

ทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 

อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี ่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ   

ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  ตามหลัก              

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รายละเอียดปรากฏตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2568 (แก้ไข) ครั ้งที ่ 1/2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นราธิวาส                

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ประธานสภาฯ  เป็นเร่ืองแจ้งเพื่อทราบน่ะครับ 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 

    3.2  เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

(แก้ไข) คร้ังที่ 2/2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด ครับ 

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แก้ไข) ครั ้งที ่ 2/2568 และได้ประกาศใช้แล้ว              

เมื่อวันที่   10  มิถุนายน 2568 

                  ดังนั ้น เพื ่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)             

พ.ศ. 2559 (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่สุด              

ที่ มท 0810.3/ว 7344 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ข้อ 7.2.4 เมื่อองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณแล้ว ให้ปิดประกาศ                          

แผนการดำเนินงาน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น

ทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 

อำเภอ1111  

/อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ... 
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อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี ่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ           

ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นตามหลัก                

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รายละเอียดปรากฏตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2568 (แก้ไข) ครั ้งที ่ 2/2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นราธิวาส                

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ประธานสภาฯ  เป็นเร่ืองแจ้งเพื่อทราบน่ะครับ 

ประธานสภา ฯ  ลำดับต่อไป 

     3.3  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) (แก้ไข) 

คร้ังที่ 2/2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด ครับ 

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น    

(พ.ศ. 2566 - 2570) (แก้ไข) ครั้งที่ 2/2568 และได้ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 1 

พฤษภาคม 2568 

                  ดังนั ้น เพื ่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)              

พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5  การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 24             

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภา

ท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายใน                  

สิบห้าวันนับแต่วันที ่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

รายละเอ ียดปรากฏตามแผนพัฒนาท ้องถ ิ ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) (แก ้ไข)                        

ครั้งที่ 2/2568 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  เป็นเร่ืองแจ้งเพื่อทราบน่ะครับ  

ประธานสภา ฯ  ลำดับต่อไป 

   3.4  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) (แก้ไข)  

คร้ังที่ 3/2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด ครับ 

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบ
ให้นายอาสมี  มะอาลี หัวหน้าสำนักปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส ชี้แจงแทนครับ 

นายอาสมี  มะอาลี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายอาสมี               
มะอาล ี  ห ัวหน ้าสำน ักปล ัดองค ์การบร ิหารส ่วนจ ั งหว ัด รั กษาราชการแทน                   
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้ชี้แจง              
ในระเบียบวาระนี้  นะครับ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2566 - 2570) (แก้ไข) ครั้งที่ 3/2568 และได้ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 18  

มิถุนายน 2568 

                 ดังนั ้น เพื ่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   

พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5  การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 24  

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้ง     

สภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วน

จังหวัด อำเภอ หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ ่นทราบ                    

โดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้  และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย

กว่าสามสิบวัน รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

(แก้ไข) คร้ังที่ 3/2568 

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ    

ประธานสภาฯ  เป็นเร่ืองแจ้งเพื่อทราบน่ะครับ  

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภา ฯ  ลำดับต่อไป 

           3.5  เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) (เพิ่มเติม)       

คร้ังที่ 1/2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส     

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด ครับ 

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เมื ่อว ันที ่  3 

พฤศจิกายน  2564 เพื ่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี งบประมาณจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม แต่เนื ่องจาก                 

ยังมีโครงการที่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570 

นั้น 

บัดนี ้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้จ ัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                 

(พ.ศ. 2566-2570) ( เพ ิ ่มเต ิม )  คร ั ้ งท ี ่  1/2568 โดยปฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ ่มเต ิมถ ึง (ฉบับท ี ่  3) พ.ศ. 2561 ซ ึ ่งผ ่านการพิจารณา                    

ให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส                

และประชาคมท้องถิ ่นระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศใช้เมื ่อวันที่  19 

มิถุนายน 2568  

                  ดังนั ้น เพื ่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

แผนพัฒนา ที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั ้งแจ้งสภาท้องถิ ่น คณะกรรมการ

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงาน                    

ที ่เกี ่ยวข้อง และประกาศ ให้ประชาชนในท้องถิ ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวัน                  

นับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน รายละเอียด

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2568                  

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  เป็นเร่ืองแจ้งเพื่อทราบน่ะครับ  

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 

          3.6  เร ื ่อง ประกาศใช ้แผนพัฒนาท้องถ ิ ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

(เปลี่ยนแปลง) คร้ังที่ 1/2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด ครับ 

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบ
ให้นายอาสมี  มะอาลี หัวหน้าสำนักปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส ชี้แจงแทนครับ 

นายอาสมี  มะอาลี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายอาสมี              
มะอาล ี  ห ัวหน ้าสำน ักปล ัดองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด ร ักษาราชการแทน                    
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้ชี้แจง              
ในระเบียบวาระนี้ นะครับ 

องค์การบริหารส่วนจังหว ัดนราธ ิวาส ได ้ประกาศใช ้แผนพัฒนาท้องถิ่น                   
(พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2564  และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) (เปลี่ยนแปลง)                   
ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  

บัดนี ้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้จ ัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
(พ.ศ. 2566-2570) (เปลี ่ยนแปลง) ครั ้งที ่ 1/2568 โดยปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ ่มเต ิมถ ึง (ฉบับท ี ่  3) พ.ศ. 2561 ซ ึ ่งผ ่านการพิจารณา                         
ให้ความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส               
และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568  

ดังนั ้น เพื ่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนา ที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั ้งแจ้งสภาท้องถิ ่น คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงาน                   
ที่เกี่ยวข้อง และประกาศ 

 

/ที่เกี่ยวข้อง และประกาศ... 
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ที่เกี ่ยวข้อง และประกาศ ให้ประชาชนในท้องถิ ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวัน                   
นับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน รายละเอียด
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1/2568 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ประธานสภาฯ  เป็นเร่ืองแจ้งเพื่อทราบน่ะครับ 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8    

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียดครับ  

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   

   หลักการ 
ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปตั ้งจ ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน                    
จำนวนทั้งสิ้น ๑๘๓,๖๐๐ บาท 

เหตุผล 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ จำนวน ๑๘๓,๖๐๐ บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

เนื ่องจากไม่ได ้ต ั ้งจ ่ายงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยพิจารณา
โอนเงินงบประมาณที่เหลือใช้ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ เพื ่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ             
มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗              
กำหนดไว้ว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด             
ที ่ทำให้ล ักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยน หรือโอนไปตั ้งจ ่ายเป็นรายการใหม่                         
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่                
ตามรายการในบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘             
ที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสทุกท่านแล้ว 

 
/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 
           4.๑  เรื ่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ              

พ.ศ. 2568 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน                
แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ราคารวมค่าติดตั้ง) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด  ครับ  

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบ
ให้นายอาสมี  มะอาลี หัวหน้าสำนักปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส ชี้แจงแทนครับ 

นายอาสมี  มะอาลี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายอาสมี              
มะอาล ี  ห ัวหน ้าสำน ักปล ัดองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด ร ักษาราชการแทน                    
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้ชี้แจง              
ในระเบียบวาระนี้ นะครับ 

รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่              
มีดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน 
๕.๑.๓ เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั ้งพื้น                

หรือแบบแขวนพร้อมติดตั ้ง ขนาดไม่ต ่ำกว่า ๒๖ ,๐๐๐ บีทีย ู จำนวน 1 เครื ่อง               
เพื ่อใช้สำหรับติดตั้งในห้องปฏิบัต ิงาน ตั ้งไว ้ ๓๖ ,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน                
๓๖ ,๓๐๐ บาท (โอนเพ ิ ่มคร ั ้ งท ี ่  ๕  จำนวน ๓๐๐ บาท) โอนลดคร ั ้ งนี้  จำนวน                    
๒๘,๖๐๐ บาท (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)  

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

ค ่าจ ัดซ ื ้อเคร ื ่องปร ับอากาศแบบแยกส ่วน  แบบตั้งพ ื ้น หร ือแบบแขวน                    
(ราคารวมค่าติดตั้ง) 

 

 

/5.๑.๕ เพื่อจ่ายเป็น... 
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5.๑.๕ เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  แบบตั ้งพื้น                
หรือแบบแขวนพร้อมติดตั ้ง ขนาดไม่ต ่ำกว่า ๑๘ ,๐๐๐ บีท ีย ู จำนวน ๑ เครื ่อง                        
ตั้งไว้ ๒๘,๖๐๐ บาท (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๗ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.๐๘๐๘๒/               
ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖4 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท.๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙             
ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอน  และการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ จึงขอให้ที ่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในบัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้าที่ ๑ และเอกสารประกอบการโอนเงิน
งบประมาณที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว   

ประธานสภาฯ          ขอบคุณครับ  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณา  เชิญครับ   

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2568 ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื ้อเครื ่องปรับอากาศแบบแยกส่วน                 

แบบตั้งพื ้น หรือแบบแขวน (ราคารวมค่าติดตั ้ง) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)               

โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2568 ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื ้อเครื ่องปรับอากาศ                      

แบบแยกส่วน แบบตั ้งพื ้น หรือแบบแขวน (ราคารวมค่าติดตั ้ง) (กองยุทธศาสตร์                      

และงบประมาณ) โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      27  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     (ประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ)    

   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื ้อเครื ่องปรับอากาศแบบแยกส่วน                
แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ราคารวมค่าติดตั้ง) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 

           4.2  เรื ่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2568 ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต               
แบบที่ 2 (กองสาธารณสุข) 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด  ครับ  

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบ
ใหน้ายชาคริต  โต๊ะนากายอ รองนายกฯ ชี้แจงแทนครับ 

นายชาคริต  โต๊ะนากายอ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายชาคริต                  
โต ๊ะนากายอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหว ัดนราธ ิวาส ได ้ร ับมอบหมาย                             
จากท่านนายกฯ ให้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้  นะครับ 

  รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่             
มีดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบดำเนินงาน 

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู ้ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนในพื้นที ่จังหวัด
นราธิวาส 

๑.๑.๑ เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู ้ด้านสิ ่งแวดล้อม             
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เช่น ค่าบำรุงสถานที่ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ 
ค ่ าอาหารว ่างและเคร ื ่ องด ื ่ม  ค ่ าอาหาร ค ่าสมนาค ุณว ิทยากร ค ่า เอกสาร                           
ค ่าว ัสดอุปกรณ์ ฯลฯ ต ั ้งไว ้๓๐๐ ,๐๐๐ บาท คงเหลือก ่อนโอน ๕๘ ,๑๗๑ บาท                
โอนลด ๒๓,๐๐๐๐ บาท (กองสาธารณสุข) 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานสาธารณส ุข งานบร ิหารท ั ่ วไปเก ี ่ยวก ับสาธารณส ุข งบลงทุน                    

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒ 
๕.๓.๓ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒ จำนวน 1 เครื่อง         

ตั้งไว้ ๒๓,๐๐๐ บาท (กองสาธารณสุข) 

/- เป็นไปตามเกณฑ์... 
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- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 
๒๕๖๖ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/           
ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท.0810.3/ว ๗๕๐๙               
ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอน  และการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ จึงขอให้ที ่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในบัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้าที่ ๒ และเอกสารประกอบการโอนเงิน
งบประมาณที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ          ขอบคุณครับ  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณา เชิญครับ   

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2568 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 

(กองสาธารณสุข) โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2568 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

แบบที่ 2 (กองสาธารณสุข) โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      27  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     (ประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ)    

   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 
(กองสาธารณสุข) 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 

           4.3  เรื ่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2568 ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอร์  สำหรับ                       
งานประมวลผล แบบที่ 2 (กองสาธารณสุข) 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด  ครับ  

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบ
ให้นายอาสมี  มะอาลี หัวหน้าสำนักปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส ชี้แจงแทนครับ 

นายอาสมี  มะอาลี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายอาสมี              
มะอาล ี  ห ัวหน ้าสำน ักปล ัดองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด ร ักษาราชการแทน                    
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้ชี้แจง              
ในระเบียบวาระนี้ นะครับ 

   รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติโอนเงินงประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่               
มีดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบดำเนินงาน 

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู ้ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนในพื้นที ่จังหวัด
นราธิวาส 

๑.๑.๑ เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู ้ด้านสิ ่งแวดล้อม               
ให้แก่ประชาชนในพื้นที ่จังหวัดนราธิวาส เช่น ค่าบำรุงสถานที่ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ 
ค่าอาหารว่างและเครื ่องดื ่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ                
อ ุปกรณ์ฯลฯ ต ั ้งไว้  ๓๐๐ ,๐๐๐ บาท คงเหลือก ่อนโอน ๓๕ ,๑๗๑ บาท โอนลด                   
๓๒,๐๐๐ บาท (กองสาธารณสุข) 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานสาธารณส ุข งานบร ิหารท ั ่ วไปเก ี ่ยวก ับสาธารณส ุข งบลงทุน                       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ 
5.๓.๔ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ ้ว) จำนวน ๑ เครื ่อง ตั ้งไว้ ๓๒ ,๐00 บาท                 
(กองสาธารณสุข) 

 

/- เป็นไปตามเกณฑ์... 
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- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 
๒๕๖๖ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/              
ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท.๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙            
ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการประมาณ            
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอน  และการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ จึงขอให้ที ่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในบัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้าที่ ๓ และเอกสารประกอบการโอนเงิน
งบประมาณที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ          ขอบคุณครับ  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณา  เชิญครับ   

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2568 ไปตั ้งจ ่ายเป็นรายการใหม่ ค ่าจ ัดซ ื ้อเคร ื ่องคอมพิวเตอร์  สำหรับ                        

งานประมวลผล แบบที่ 2 (กองสาธารณสุข) โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2568 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ                        

งานประมวลผล แบบที่ 2 (กองสาธารณสุข) โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      27  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     (ประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ)    

   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 ไปตั ้งจ ่ายเป็นรายการใหม่ ค ่าจ ัดซ ื ้อเคร ื ่องคอมพิวเตอร์  สำหรับ                        
งานประมวลผล แบบที่ 2 (กองสาธารณสุข) 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 

 

 

/4.4  เร่ือง  ขออนุมัติ... 
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           4.4  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2568 ไปตั ้งจ ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจ ัดซื ้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า                 
21.5 นิ้ว (กองสาธารณสุข) 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด  ครับ  

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบ
ใหน้ายชาคริต  โต๊ะนากายอ รองนายกฯ ชี้แจงแทนครับ 

นายชาคริต  โต๊ะนากายอ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายชาคริต                  
โต ๊ะนากายอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหว ัดนราธ ิวาส ได ้ร ับมอบหมาย                             
จากท่านนายกฯ ให้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้  นะครับ 

   รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่            
มีดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน               

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือหรืออื่นๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งหนังสือเอกสารต่างๆ 
3.๑.๓ เพื ่อจ่ายเป็นค่าพิมพ์ปก เข้าปก เย็บเล่ม พิมพ์เอกสาร ถ่ายเอกสาร               

และอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารต่างๆ เช่น คู่มือปฏิบัติงานเอกสารเผยแพร่ฯลฯ ตั้งไว้
๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๔๖,๙๑๐ บาท โอนลด ๙,๐๐๐ บาท (กองสาธารณสุข) 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานสาธารณส ุข งานบร ิหารท ั ่ วไปเก ี ่ยวก ับสาธารณส ุข งบลงทุน                     

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒1.๕ นิ้ว 
5.3.๕ เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น ้อยกว่า ๒๑.5 นิ้ว                   

จำนวน ๒ เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 4,๕๐๐ บาพ ตั้งใว้ 9,๐๐๐ บาท (กองสาธารณสุข) 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 
๒๕๖๖ 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕             
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 

/- เป็นไปตามหนังสือ... 
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท.๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙               
ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอน  และการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ จึงขอให้ที ่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในบัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้าที่ ๔ และเอกสารประกอบการโอนเงิน
งบประมาณที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ          ขอบคุณครับ  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณา  เชิญครับ   

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2568 ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื ้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า                 

21.5 นิ้ว (กองสาธารณสุข) โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2568 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื ้อจอแสดงภาพ ขนาด                  

ไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว (กองสาธารณสุข) โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      27  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     (ประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ)    

   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื ้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า                 
21.5 นิ้ว (กองสาธารณสุข) 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 

           4.5  เรื ่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2568 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน                 
แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (กองช่าง) 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด  ครับ  

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบ
ใหน้ายชาคริต  โต๊ะนากายอ รองนายกฯ ชี้แจงแทนครับ 

/นายชาคริต... 
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นายชาคริต  โต๊ะนากายอ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายชาคริต                  
โต ๊ะนากายอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหว ัดนราธ ิวาส ได ้ร ับมอบหมาย                             
จากท่านนายกฯ ให้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้  นะครับ 

   รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติโอนเงินงประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่               
มีดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

๓.๓.๒ เพื ่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแชมวัสดุ ครุภัณฑ์  และทรัพย์สิน                 
อ่ืน ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองอัดสำเนา
เครื ่องปรับอากาศ เครื ่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี ้ ฯลฯ ตั ้งไว้ ๑ ,๘๖๐,๐๐๐ บาท                
คงเหลือก่อนโอน ๑,๕๑๔,๙๔๘.๔๐ บาท (ทุกส่วนราชการ) 

- กองช่างฯ ตั้งไว้ ๕๘๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๕๕๐,๖๒๐ บาท               
โอนลด ๙๑,๐๐๐ บาท (กองช่าง) 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรม               

และการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเกทครุภัณฑ์สำนักงาน 

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน 
๕.๑.๔ เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  แบบตั ้งพื้น               

หรือแบบแขวนพร้อมติดตั ้ง ขนาดไม่ต ่ำกว่า ๓๖ ,๐๐๐ บีท ีย ู จำนวน ๒ เครื ่อง                   
ราคาเครื่องละ ๔๕,๕๐๐บาท ตั้งไว้ ๙๑,๐๐๐ บาท (กองช่าง) 

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม ๒๕๖7 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.1808.2/            
ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท.๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙               
ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอน  และการแก้ไข
1111111 

/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ... 
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เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ จึงขอให้ที ่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในบัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้าที่ ๕ และเอกสารประกอบการโอนเงิน
งบประมาณที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ          ขอบคุณครับ  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณา  เชิญครับ   

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2568 ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื ้อเครื ่องปรับอากาศแบบแยกส่วน                 

แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (กองช่าง) โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2568 ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื ้อเครื ่องปรับอากาศ               

แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (กองช่าง) โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      27  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     (ประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ)    

   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื ้อเครื ่องปรับอากาศแบบแยกส่วน                
แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (กองช่าง) 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

ประธานสภาฯ    ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 30 รายการ แต่เนื่องจากมีความจำเป็น

ในการบริหารงบประมาณ เพื ่อสำรองงบประมาณไว ้เป็นค่าใช้จ ่ายงบประมาณ              

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ในต้นปีงบประมาณ 2569 กรณีได้รับ                 

การจัดสรรเงินงบประมาณจากสำนักงบประมาณล่าช้า จึงขอถอนญัตติบางรายการ             

ออกจากระเบียบวาระการประชุมสภาฯ นะครับ 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ 

เลขานุการสภาฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                 

พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ  55 กล่าวว่า “การขอถอนญัตติ

11                                                                              /หรือคำแปรญัตติ... 
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 หร ือคำแปรญ ัตติ  หร ือการแก ้ ไขข ้อความในญ ัตต ิร ่างข ้อบ ัญญัต ิซ ึ ่ ง เป ็นเหตุ                               

ให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง หรือจากการ

เป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติ จะกระทำเมื่อใดก็ได้เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว

ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นฯ” 

ประธานสภาฯ    การขอถอนญัตติบางรายการออกจากระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มีดังต่อไปนี้ 

  1. ระเบียบวาระที่  5.5 เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 เพื ่อดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก                 
รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0009 สายทางบ้านเกียร์ - บ้าน กม.10 ตำบลเกียร์, ตำบลสุคริิน 
อำเภอสุค ิร ิน จ ังหว ัดนราธ ิวาส ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 550.00 เมตร                        
หนา 0.07 เมตร ตั้งไว้ 1,978,000 บาท 

  2. ระเบียบวาระที่  5.6 เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568  เพ ื ่อดำเน ินการโครงการก่อสร ้างโครงสร ้างป้องก ันตอม่อต ับริม                  
และพื้นคอนกรีตเชิงลาดคอสะพาน รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0009  สายทางบ้านเกียร์ -  
บ ้ าน กม .10 ตำบลส ุค ิ ร ิน  อำเภอส ุค ิ ร ิน  จ ั งหว ัดนราธ ิ วาส  กม.  2+900                             
ขนาดกว ้าง 9.00 เมตร ยาว 6.50 เมตร ล ึก 5.00 เมตร จำนวน 2 ข ้าง                       
ตั้งไว้ 1,823,000 บาท 

 3. ระเบียบวาระที่  5.7 เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 เพ ื ่อดำเน ินการโครงการก ่อสร ้างโครงสร ้างป้องก ันตอม ่อต ับริม                       
และพื ้นคอนกร ีตเช ิงลาดคอสะพาน รห ัสสายทาง นธ.ถ 1 -0016  สายทาง                       
บ้านลูโบ๊ะสาวอ - บ้านบาดง ตำบลลูโบ๊ะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส                   
กม. 0+045 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 5.20 เมตร ลึก 4.00 เมตร จำนวน 2 ข้าง 
ตั้งไว้ 1,268,000 บาท 

 4. ระเบียบวาระที่  5.8 เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 เพ ื ่อดำเน ินการโครงการก ่อสร ้างโครงสร ้างป้องก ันตอม ่อต ับริม                    
และพื ้นคอนกร ีตเช ิงลาดคอสะพาน รห ัสสายทาง นธ.ถ 1 -0018  สายทาง                           
บ้านจาแบป๊ะ - บ้านฮูแตมาแจ ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี  จ ังหวัดนราธิวาส                   
กม. 1+280 ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 5.20 เมตร ลึก 4.00 เมตร จำนวน 2 ข้าง 
ตั้งไว้ 1,553,000 บาท 

 

/5. ระเบียบวาระที่  5.9... 
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 5. ระเบียบวาระที่  5.9 เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 เพ ื ่อดำเน ินการโครงการก ่อสร ้างโครงสร ้างป้องก ันตอม ่อต ับริม                   
และพื ้นคอนกร ีตเช ิงลาดคอสะพาน รห ัสสายทาง นธ.ถ 1 -0021  สายทาง                           
บ้านบาโงระนะ - บ้านปาเซ ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส                       
กม. 0+700 ขนาดกว้าง 10.20 เมตร ยาว 5.20 เมตร ลึก 4.00 เมตร จำนวน 2 ข้าง 
ตั้งไว้ 1,770,000 บาท 

6. ระเบียบวาระที่  5.10 เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2568 เพ ื ่อดำเน ินการโครงการก ่อสร ้างโครงสร ้างป้องก ันตอม ่อต ับริม                  

และพื ้นคอนกร ีตเช ิงลาดคอสะพาน รห ัสสายทาง นธ.ถ 1 -0021  สายทาง                          

บ้านบาโงระนะ - บ้านปาเซ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส กม. 5+460 

ขนาดกว ้าง 10.20 เมตร ยาว 5.20 เมตร ล ึก 4.00 เมตร จำนวน 2 ข ้าง                      

ตั้งไว้ 1,788,000 บาท 

7. ระเบียบวาระที่  5.11 เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2568 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง 

นธ.ถ 1-0022 สายทางบ ้านปาเซ - บ ้านกาล ิซา ตำบลเฉล ิม อำเภอระแงะ                     

จ ั งหว ัดนราธ ิวาส กม. 1+270  ขนาดกว ้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร                        

ตั้งไว้ 2,706,000 บาท 

 8. ระเบียบวาระที่  5.13 เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 เพ ื ่อดำเน ินการโครงการก ่อสร ้างโครงสร ้างป้องก ันตอม ่อต ับริม                      
และพื ้นคอนกร ีตเช ิงลาดคอสะพาน รห ัสสายทาง นธ.ถ 1 -0027   สายทาง                          
บ้านคลองหงส์ - บ้านตะโล๊ะ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส กม. 8+700 
ขนาดกว ้าง 10.20 เมตร ยาว 5.20 เมตร ล ึก 4.00 เมตร จำนวน 2 ข ้าง                     
ตั้งไว้ 1,853,000 บาท 

9. ระเบียบวาระที่  5.14 เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2568 เพ ื ่อดำเน ินการโครงการก ่อสร ้างโครงสร ้างป้องก ันตอม ่อต ับริม                        

และพื้นคอนกรีตเชิงลาดคอสะพาน รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0029 สายทางบ้านบิโล๊ะ - 

บ ้ านกะด ี  ตำบลเช ิ งค ี ร ี  อำ เภอศร ี สาคร  จ ั งหว ั ดนราธ ิ วาส  กม .  9+400                                 

ขนาดกว ้าง 8.00 เมตร ยาว 5.20 เมตร ล ึก 4.00 เมตร จำนวน 2 ข ้าง                                 

ตั้งไว้ 1,317,000 บาท 

 

/10. ระเบียบวาระที่ 10.15 ... 

 

 



-26- 

 10. ระเบียบวาระที่  5.15 เร่ือง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 เพื ่อดำเนินการโครงการก่อสร้างกำแพงเสริมกำลังดิน รหัสสายทาง        
นธ.ถ 1-0029 สายทางบ้านบิโล ๊ะ - บ ้านกะดี ตำบลเช ิงค ีร ี   อำเภอศรีสาคร                    
จ ั งหว ัดนราธ ิวาส ช ่วง กม.5+670 - กม.5+730  ขนาดยาว 60.00 เมตร                           
สูง 6.00 เมตร ตั้งไว้ 3,575,000 บาท 

 11. ระเบียบวาระที่  5.20 เร่ือง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 เพ ื ่อดำเน ินการโครงการปร ับปร ุงผ ิวจราจรถนนลาดยางผ ิวทาง                           
แอสฟัลท ์ต ิกคอนกร ีต รห ัสสายทาง นธ.ถ 1 -0018 สายทางบ ้านจาแบป๊ะ -                      
บ ้ านฮ ูแตมาแจ ตำบลกาวะ อำเภอส ุ ไหงปาด ี ,  ตำบลกาย ูคละ อำเภอแว้ ง                
จ ั งหว ัดนราธ ิวาส ช ่วง กม. 2+000 ถ ึ ง  4+200  ขนาดกว ้าง 9.00 เมตร                     
ยาว 2,200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 19,800.00 ตารางเมตร 
ตั้งไว้ 11,493,000 บาท 

12. ระเบียบวาระที่  5.21 เร่ือง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2568 เพ ื ่อดำเน ินการโครงการปร ับปร ุงผ ิวจราจรถนนลาดยางผ ิวทาง                         

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทาง รหัสสายทาง นธ.ถ 1 -0019 สายทาง              

บ ้านต ันหยงม ัส - บ ้านสาเมาะ ตำบลต ันหยงม ัส, ตำบลบองอ อำเภอระแงะ                                 

จ ังหวัดนราธิวาส ช่วง กม. 0+077 ถึง กม. 2+267  ขนาดกว้าง 8.00 เมตร                       

ยาว  2 ,190.00 เมตร  หนา 0 .05 -0 .15 เมตร  หร ื อพ ื ้ นท ี ่ ไ ม ่ น ้ อ ยกว่ า                                

17,520.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 15,291,000 บาท 

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ให้ถอนญัตติฯ ออกจากระเบียบวาระการประชุม

สภาฯ จำนวน 12 รายการ โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ  ให้ถอนญัตติฯ ออกจากระเบียบวาระ                   

การประชุมสภาฯ จำนวน 12 รายการ โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      22  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     (ประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ)    

มติที ่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  ท่านสมาชิกฯ ท่านใด อนุมัติ ให้ถอนญัตติฯ                
ออกจากระเบียบวาระการประชุมสภาฯ จำนวน 12 รายการ 

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป  

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียดครับ  

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบ
ใหน้ายชาคริต  โต๊ะนากายอ รองนายกฯ ชี้แจงแทนครับ 

นายชาคริต  โต๊ะนากายอ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายชาคริต                  
โต ๊ะนากายอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหว ัดนราธ ิวาส ได ้ร ับมอบหมาย                             
จากท่านนายกฯ ให้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้  นะครับ 

  หลักการ ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพ่ือดำเนินโครงการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณทั้งสิ้น 
167,654,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยอาศัย
อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2566                  
ข้อ 97 

เหตุผล ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในแผนงานต่างๆ 
สำหรับบริหารงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
แต่ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้ก ับประชาชนได้อย่างเพียงพอ ตามความต้องการของประชาชนได้                
หากไม่ดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อประชาชนในการรับบริการ
สาธารณะ ที่อยู ่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ดังนั้น               
เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการนี้  เพื่อให้ประชาชน              
ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ดียิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอาจใช้เง ินสะสมได้ โดยได้ร ับอนุมัต ิจากสภาท้องถิ่น                
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 

/(1) ให้กระทำ... 

 

 



-28- 

   (1) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ ่งอยู ่ในอำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
  (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่น้อยกว่าสามเดือน 
และและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณี 
ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ ้น เมื ่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร                
และค ่าใช ้จ ่ายกรณีท ี ่ม ีสาธารณภ ัยเก ิดขี้ นแล ้ว องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหวัด                         
และเทศบาลนคร ต้องมีเง ินสะสมคงเหลือไม่ต ่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง               
เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเง ินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า                    
ห้าล้านบาท 

(4) เมื ่อได้ร ับอนุมัต ิให้ใช้จ ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องดำเน ินการก่อหนี ้ผ ูกพัน ให ้เสร ็จส ิ ้นภายในระยะเวลาไม ่เก ินหนึ ่งป ีถ ัดไป                  
หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

 

กรณีที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้ก่อหนี ้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลัง               
มีการบอกเลิกสัญญา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง
รายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขาย หรือผู ้รับจ้างรายใหม่                
เพ่ือดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้ 

 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน
การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสถียรภาพในระยะยาว 

  สำหรับสถานะทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส           
โดยได้ตรวจสอบยอดเงินสะสมจากกองคลัง ข้อมูล ณ วันที ่ 30 กันยายน 2567                     
ม ีเง ินสะสมตามบัญชีเง ินฝากธนาคารที ่นำไปใช ้ได ้ 489,780,941.33 บาท                          
(สี ่ร ้อยแปดสิบเก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื ่นเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์)                  
ณ ปัจจุบันหลังตรวจสอบยอดเงินหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) คงเหลือ จำนวน 478,000,326.35 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบ
แปดล้านสามร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์) สำรองบุคลากรไว้ 3 เดือน  จำนวน 
129,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) สำรองกรณีสาธารณภัยไว้
ร้อยละ 15 จำนวน 117,269,265.00 บาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่น  
เก ้าพันสองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) คงเหลือเง ินสะสมที ่สามารถนำไปใช้จ่ายได้                     
ณ ว ันท ี ่  10 เมษายน 2568 จำนวน 231,743,241.35 บาท (สองร ้อย                        
สามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยส่ีสิบเอ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์)  

 

111/ดังนั้น เพื่อให.้.. 
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  ดังนั ้น เพื ่อให้สามารถดำเนินโครงการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน                
ให ้ก ับประชาชนเป็นไปด้วยความเร ียบร้อย จ ึงขอเสนอญัตต ิน ี ้  เพ ื ่อขออนุม ัติ                        
จากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2568 ตามรายละเอียดที่ได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาสทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 
           5.๑  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                       

เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,330.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 5,402,000 บาท 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด  ครับ  

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบ
ให้นายอาสมี  มะอาลี หัวหน้าสำนักปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส ชี้แจงแทนครับ 

นายอาสมี  มะอาลี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายอาสมี              
มะอาล ี  ห ัวหน ้าสำน ักปล ัดองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด ร ักษาราชการแทน                    
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้ชี้แจง              
ในระเบียบวาระนี้ นะครับ 

  รายละเอียดโครงการที ่ขออนุม ัต ิใช ้จ ่ายเง ินสะสม ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 มีรายละเอียด ดังนี้  

   แผนงานเคหะและชุมชน 
   งานสวนสาธารณะ 
   งบลงทุน 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

  เพื ่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬากลางองค์การบร ิหาร  
ส่วนจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,330.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 5,402,000 บาท ตั้งจา่ยจากเงนิสะสม (กองชา่ง) 

 

 

/- เป็นไปตาม... 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจ                 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

- เป ็นไปตามแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ( เพ ิ ่มเต ิม)  
ครั้งที่ 1/2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้าที่ 33 ลำดับที่ 1 

  ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. 2566 ข้อ 97 ต่อไป     

ประธานสภาฯ          ขอบคุณครับ  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณา  เชิญครับ   

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ                       

พ.ศ. 2568 เพื ่อดำเน ินการโครงการก่อสร ้างสวนสาธารณะ สนามกีฬากลาง                    

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส                       

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,330.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 5,402,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2568 เพื ่อดำเน ินการโครงการก่อสร ้างสวนสาธารณะ สนามกีฬากลาง                   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส                    

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,330.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 5,402,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      22  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     (ประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ)    

   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                       
เพื ่อดำเนินการโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พื ้นที ่ไม่น้อยกว่า 
4,330.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 5,402,000 บาท 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 
 
 
 

/5.2  เร่ือง  ขออนุมัติ... 
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           5.2  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                         
เพื ่อดำเน ินการโครงการก ่อสร ้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ต ิกคอนกรีต                  
ถนนเพื ่อสุขภาพภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส               
ตำบลโคกเค ียน อำเภอเม ือง จ ังหว ัดนราธ ิวาส  ขนาดกว ้าง 5.00 เมตร                        
ยาว 1,145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื ้นที ่ไม ่น ้อยกว่า 5,725.00                  
ตารางเมตร ตั้งไว้ 7,231,000 บาท 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด  ครับ  

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบ
ใหน้ายบัณฑิต  เจ๊ะเง๊าะ รองนายกฯ ชี้แจงแทนครับ 

นายบัณฑิต  เจ๊ะเง๊าะ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายบัณฑิต  
เจ ๊ะ เง ๊ าะ รองนายกองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดนราธ ิวาส ได ้ร ับมอบหมาย                             
จากท่านนายกฯ ให้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้  นะครับ 

  รายละเอียดโครงการที ่ขออนุม ัต ิใช ้จ ่ายเง ินสะสม ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 มีรายละเอียด ดังนี้  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานก่อสร้าง 
   งบลงทุน 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

  เพ ื ่ อจ ่ าย เป ็นค ่ าก ่อสร ้ างถนนลาดยางผ ิวทางแอสฟ ัลท ์ต ิกคอนกรีต  
ถนนเพื ่อส ุขภาพภายในสนามก ีฬากลางองค์การบร ิหารส่วนจังหว ัดนราธ ิวาส                       
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,145.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หร ือพ ื ้ นท ี ่ ไ ม ่ น ้ อยกว ่ า  5 ,725.00 ตาราง เมตร                               
ตั้งไว้ 7,231,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองช่าง) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจ                 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

-  เป ็น ไปตามแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่ น  (พ .ศ .  2566 -  2570)  (แก ้ ไข )  
ครั้งที่ 3/2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้าที่ 11 ลำดับที่ 3 

 

/ขอใหส้ภาองค์การ... 
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  ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ. 2566 ข้อ 97 ต่อไป     

ประธานสภาฯ          ขอบคุณครับ  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณา  เชิญครับ   

ประธานสภาฯ     ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ         ท ่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุม ัติ  ใช ้จ ่ายเง ินสะสม ประจำปีงบประมาณ              

พ.ศ. 2568  เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ถนนเพื ่อส ุขภาพภายในสนามก ีฬากลางองค์การบร ิหารส่วนจังหว ัดนราธ ิวาส                 

ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,145.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร หร ือพ ื ้ นท ี ่ ไ ม ่ น ้ อยกว ่ า  5 ,725.00 ตาราง เมตร                             

ตั้งไว้ 7,231,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ                  

พ.ศ. 2568 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ถนนเพื ่อส ุขภาพภายในสนามก ีฬากลางองค์การบร ิหารส่วนจังหว ัดนราธ ิวาส                      

ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,145.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร หร ือพ ื ้ นท ี ่ ไ ม ่ น ้ อยกว ่ า  5 ,725.00 ตาราง เมตร                                

ตั้งไว้ 7,231,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      23  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     (ประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ)    

   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                         
เพ ื ่อดำเน ินการโครงการก ่อสร ้ างถนนลาดยางผ ิวทางแอสฟ ัลท ์ต ิกคอนกรีต                            
ถนนเพื ่อส ุขภาพภายในสนามก ีฬากลางองค์การบร ิหารส่วนจังหว ัดนราธ ิวาส                       
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,145.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หร ือพ ื ้ นท ี ่ ไ ม ่ น ้ อยกว ่ า  5 ,725.00 ตาราง เมตร                             
ตั้งไว้ 7,231,000 บาท 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 
 
 

/5.3  เร่ือง  ขออนุมัติ... 
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           5.3  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                        
เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสนามกีฬา
กลางองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดนราธ ิวาส ตำบลโคกเค ียน อำเภอเม ือง                       
จังหวัดนราธิวาส หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,600.00 ตารางเมตร               
ตั้งไว้ 8,540,000 บาท 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด  ครับ  

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบ
ใหน้ายบัณฑิต  เจ๊ะเง๊าะ รองนายกฯ ชี้แจงแทนครับ 

นายบัณฑิต  เจ๊ะเง๊าะ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายบัณฑิต  
เจ ๊ะ เง ๊ าะ รองนายกองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดนราธ ิวาส ได ้ร ับมอบหมาย                             
จากท่านนายกฯ ให้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้  นะครับ 

  รายละเอียดโครงการที ่ขออนุม ัต ิใช ้จ ่ายเง ินสะสม ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 มีรายละเอียด ดังนี้  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานก่อสร้าง 
   งบลงทุน 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,600.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 8,540,000 บาท  

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองช่าง) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจ                  
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) (เปลี ่ยนแปลง)  
ครั้งที่ 1/2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้าที่ 22 ลำดับที่ 1 

  ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. 2566 ข้อ 97 ต่อไป     

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ          ขอบคุณครับ  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณา  เชิญครับ   

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ                   

พ.ศ. 2568 เพื ่อดำเน ินการโครงการก่อสร ้างลานจอดรถคอนกรีตเสร ิมเหล็ก                  

ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง 

จังหวัดนราธิวาส หนา 0.15 เมตร พื ้นที ่ไม่น้อยกว่า 10,600.00 ตารางเมตร               

ตั้งไว้ 8,540,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ            

พ.ศ. 2568 เพื ่อดำเน ินการโครงการก่อสร ้างลานจอดรถคอนกรีตเสร ิมเหล็ก                  

ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง 

จังหวัดนราธิวาส หนา 0.15 เมตร พื ้นที ่ไม่น้อยกว่า 10,600.00 ตารางเมตร                

ตั้งไว้ 8,540,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      23  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     (ประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ)    

   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส              
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,600.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 8,540,000 บาท 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 
           5.4  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                      

เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900.00 
ตารางเมตร ตั้งไว้ 8,382,000 บาท 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายละเอียด ครับ  

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   

  รายละเอียดโครงการที ่ขออนุม ัต ิใช ้จ ่ายเง ินสะสม ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 มีรายละเอียด ดังนี้  

 

/แผนงานอุตสาหกรรม... 
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   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานก่อสร้าง 
   งบลงทุน 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

  เพ ื ่ อจ ่ าย เป ็นค ่ าก ่อสร ้ างลานก ีฬา สนามก ีฬากลางองค ์การบร ิหาร 
ส่วนจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,900.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 8,382,000 บาท ตั้งจา่ยจากเงนิสะสม (กองชา่ง) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

- เป ็นไปตามแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ( เพ ิ ่มเต ิม)  
ครั้งที่ 1/2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้าที่ 40 ลำดับที่ 1 

  ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ. 2566 ข้อ 97 ต่อไป 

นายกองค์การฯ        โครงการที่พวกเราได้พิจารณาหลายๆ โครงการ อยู่ในเขตตำบลโคกเคียน อำเภอ
เมืองนราธิวาส เป็นสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ปีที่ผ่านมานั้นเราเคย
จัดกีฬาตาดีกา พื้นที่มันจะมีปัญหา ไม่มีความสะดวก ลูกหลานของเราจะมาแข่งขันกีฬา
ตาดีกา เราก็จำเป็นที่ต้องตั้งงบประมาณส่วนนี้ เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่เรา เพราะลูกหลาน
ของเรามาแข่งขันกีฬาตาดีกา 13 อำเภอ เพ่ิงเริ่มมา 2 ปี บางทีอาจจะมาเชิญ 5 จังหวัด 
มาแข่งขันที่บ้านเรา มันจำเป็นต้องพัฒนา เป็นหน้าตาของจังหวัดเรา ที ่ชี ้แจงวันนี้       
กลัวพวกเราว่า ทำไมมีแต่ตำบลโคกเคียน สนามกีฬาตรงนี้มันเป็นหน้าตาของจังหวัด
นราธิวาส ถ้ามาแข่งขัน 5 จังหวัด ต้องเล่นกีฬาในโคลนนั้น เราก็อายใช่มั้ย มันก็จำเป็น

ยังไงลูกเพื่อลูกหลานเรา ขอบคุณมาก ครับ  

ประธานสภาฯ     ขอบคุณครับ  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณา เชิญครับ   

ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

 

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ                

พ.ศ. 2568 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬากลางองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ไม่น้อยกว่า 

6,900.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 8,382,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2568 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬากลางองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ไม่น้อยกว่า 

6,900.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 8,382,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      24  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     (ประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ)    

   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                      
เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900.00 
ตารางเมตร ตั้งไว้ 8,382,000 บาท 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป   
 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 5 (5.5) สภาฯ ได้มีมติอนุมัติให้ถอนญัตติฯ ออกจากระเบียบ
วาระการประชุมสภาฯ แล้ว 

 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป   
 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 5 (5.6) สภาฯ ได้มีมติอนุมัติให้ถอนญัตติฯ ออกจากระเบียบ
วาระการประชุมสภาฯ แล้ว 

 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป   
 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 5 (5.7) สภาฯ ได้มีมติอนุมัติให้ถอนญัตติฯ ออกจากระเบียบ
วาระการประชุมสภาฯ แล้ว 

 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป   
 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 5 (5.8) สภาฯ ได้มีมติอนุมัติให้ถอนญัตติฯ ออกจากระเบียบ
วาระการประชุมสภาฯ แล้ว 

 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป   
/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 5 (5.9) สภาฯ ได้มีมติอนุมัติให้ถอนญัตติฯ ออกจากระเบียบ
วาระการประชุมสภาฯ แล้ว 

 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป   
 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 5 (5.10) สภาฯ ได้มีมติอนุมัติให้ถอนญัตติฯ ออกจากระเบียบ
วาระการประชุมสภาฯ แล้ว 

 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป   
 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 5 (5.11) สภาฯ ได้มีมติอนุมัติให้ถอนญัตติฯ ออกจากระเบียบ
วาระการประชุมสภาฯ แล้ว 

 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 

           5.12  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                  
เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง                   
นธ .ถ 1-0023 สายทางบ ้านทาเนาะ -  บ ้ านบาล ูกา ตำบลบาโงสะโต ,                            
ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม. 7+600 ถึง 9+585  
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,985.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื ้นที่                       
ไม่น้อยกว่า 5,955.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 4,982,000 บาท 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด  ครับ  

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบ
ให้นายอาสมี  มะอาลี หัวหน้าสำนักปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส ชี้แจงแทนครับ 

นายอาสมี  มะอาลี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายอาสมี              
มะอาล ี  ห ัวหน ้าสำน ักปล ัดองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด ร ักษาราชการแทน                    
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้ชี้แจง              
ในระเบียบวาระนี้ นะครับ 

  รายละเอียดโครงการที ่ขออนุม ัต ิใช ้จ ่ายเง ินสะสม ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 มีรายละเอียด ดังนี้  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานก่อสร้าง 
 

/งบลงทุน... 
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   งบลงทุน 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

  เพื ่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง  
นธ.ถ 1-0023 สายทางบ้านทาเนาะ - บ้านบาลูกา ตำบลบาโงสะโต, ตำบลมะรือโบตก  
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม. 7+600 ถึง 9+585 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 1,985.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,955.00 ตารางเมตร  
ตั้งไว้ 4,982,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองช่าง) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

- เป ็นไปตามแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่น (พ.ศ. 2566 –  2570) ( เพ ิ ่มเต ิม)  
ครั้งที่ 1/2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้าที่ 18 ลำดับที่ 7 

  ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. 2566 ข้อ 97 ต่อไป  

ประธานสภาฯ     ขอบคุณครับ  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณา  เชิญครับ   

ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ                  

พ.ศ. 2568 เพื ่อดำเนินการโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก               

รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0023 สายทางบ้านทาเนาะ - บ้านบาลูกา ตำบลบาโงสะโต, 

ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ช่วง  กม. 7+600 ถึง 9+585               

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,985.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

5,955.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 4,982,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ              

พ.ศ. 2568 เพื ่อดำเนินการโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก               

รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0023 สายทางบ้านทาเนาะ - บ้านบาลูกา ตำบลบาโงสะโต, 

ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ช่วง  กม. 7+600 ถึง 9+585               

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,985.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

5,955.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 4,982,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

/มติสภาฯ... 
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มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      24  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     (ประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ)    

   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                  
เพื ่อดำเนินการโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง                 
นธ.ถ 1-0023 สายทางบ้านทาเนาะ - บ้านบาลูกา ตำบลบาโงสะโต, ตำบลมะรือโบตก 
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม. 7+600 ถึง 9+585 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,985.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,955.00 ตารางเมตร 
ตั้งไว้ 4,982,000 บาท 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป   
 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 5 (5.13) สภาฯ ได้มีมติอนุมัติให้ถอนญัตติฯ ออกจากระเบียบ
วาระการประชุมสภาฯ แล้ว 

 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป   
 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 5 (5.14) สภาฯ ได้มีมติอนุมัติให้ถอนญัตติฯ ออกจากระเบียบ
วาระการประชุมสภาฯ แล้ว 

 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป   
 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 5 (5.15) สภาฯ ได้มีมติอนุมัติให้ถอนญัตติฯ ออกจากระเบียบ
วาระการประชุมสภาฯ แล้ว 

 

ประธานสภาฯ     ขณะนี ้ เวลา 11.55 น. เราจะพักการประชุมฯ ก่อนนะครับ และก็เข้ามา                 
ประชุมฯ อีกครั้ง เวลา 13.30 น. เรามาประชุมสภาฯ กันต่อนะครับ 

พักการประชุม 

ประธานสภาฯ     ขณะนี้ เวลา 14.00 น. สมาชิกสภาฯ ได้มามากกว่ากึ ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์
ประชุมฯ ขอทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาฯ ต่อไปนะครับ 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 

           5.16  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                       
เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสนามฟุตบอล
รอบเขาบ ือราเป ๊ะ หม ู ่ท ี ่  3 บ ้านบ ือราเป ๊ะ ตำบลโคกเค ียน อำเภอเม ือง                      
จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,020.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 20,100.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 15,717,000 บาท 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด  ครับ  

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ  
ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   

  รายละเอียดโครงการที ่ขออนุม ัต ิใช ้จ ่ายเง ินสะสม ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 มีรายละเอียด ดังนี้  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานก่อสร้าง 
   งบลงทุน 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

  เพื ่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสนามฟุตบอล 
รอบเขาบือราเป๊ะ หมู่ที่ 3 บ้านบือราเป๊ะ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,020.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
20,100.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 15,717,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองช่าง) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

- เป ็นไปตามแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ( เพ ิ ่มเต ิม)  
ครั้งที่ 1/2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้าที่ 13 ลำดับที่ 2 

  ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
พ.ศ. 2566 ข้อ 97 ต่อไป 

ประธานสภาฯ     ขอบคุณครับ  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณา เชิญครับ   

ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ                     

พ.ศ. 2568 เพื ่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง                   

ซอยสนามฟุตบอลรอบเขาบือราเป๊ะ หมู่ที่ 3 บ้านบือราเป๊ะ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง 

จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,020.00 เมตร หนา 0.15 เมตร             

หร ือพื ้นท ี ่ ไม ่น ้อยกว่า 20,100.00 ตารางเมตร  ต ั ้งไว ้ 15,717,000 บาท                      

โปรดยกมือขึ้น 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ              

พ.ศ. 2568 เพื ่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง                 

ซอยสนามฟุตบอลรอบเขาบือราเป๊ะ หมู่ที่ 3 บ้านบือราเป๊ะ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง 

จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,020.00 เมตร หนา 0.15 เมตร             

หร ือพื ้นท ี ่ ไม ่น ้อยกว่า 20,100.00 ตารางเมตร  ต ั ้งไว ้ 15,717,000 บาท                       

โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      22  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     (ประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ)    

   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                       
เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสนามฟุตบอล    
รอบเขาบือราเป๊ะ หมู่ที่ 3 บ้านบือราเป๊ะ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,020.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
20,100.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 15,717,000 บาท 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 

           5.17  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                         
เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยโคกเขือ 1              
หม ู ่ท ี ่  9 บ ้านโคกป ่าคา ตำบลโคกเค ียน อำเภอเม ือง จ ังหว ัดนราธ ิวาส                           
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,510.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื ้นที่                    
ไม่น้อยกว่า 7,550.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 7,374,000 บาท 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด  ครับ  

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ  
ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   

  รายละเอียดโครงการที ่ขออนุม ัต ิใช ้จ ่ายเง ินสะสม ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 มีรายละเอียด ดังนี้  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานก่อสร้าง 
   งบลงทุน 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

 

/เพ่ือจ่ายเป็นค่า... 
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  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยโคกเขือ 1 หมู่ที่ 9 
บ้านโคกป่าคา ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,510.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,550.00 ตารางเมตร  
ตั้งไว้ 7,374,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองช่าง) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

- เป ็นไปตามแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ( เพ ิ ่มเต ิม)  
ครั้งที่ 1/2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้าที่ 14 ลำดับที่ 3 

  ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
พ.ศ. 2566 ข้อ 97 ต่อไป 

ประธานสภาฯ     ขอบคุณครับ  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณา  เชิญครับ   

ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ                     

พ.ศ. 2568 เพื ่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง                     

ซอยโคกเขือ 1 หมู่ที่ 9 บ้านโคกป่าคา ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,510.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

7,550.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 7,374,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ             

พ.ศ. 2568 เพื ่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง                    

ซอยโคกเขือ 1 หมู่ที่ 9 บ้านโคกป่าคา ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,510.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

7,550.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 7,374,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      22  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     (ประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ)    

 

 

/มติที่ประชุมสภาฯ... 
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   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                         
เพื ่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยโคกเขือ 1              
หม ู ่ ท ี ่  9  บ ้ าน โคกป ่ าคา  ตำบลโคก เค ี ยน  อำ เภอเม ื อง  จ ั งหว ั ดนราธ ิ วาส                                
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,510.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
7,550.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 7,374,000 บาท 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 

           5.18  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                     
เพื ่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแชดอ หมู ่ท ี ่ 6                  
ตำบลศร ีสาคร อำเภอศร ีสาคร จ ังหว ัดนราธ ิวาส  ขนาดกว ้าง 5.00 เมตร                       
ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื ้นที ่ไม ่น ้อยกว่า 7,500.00                    
ตารางเมตร ตั้งไว้ 6,109,000 บาท 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด  ครับ  

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ  
ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบให้นายอาสมี  มะอาลี 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส                
ชี้แจงแทนครับ 

นายอาสมี  มะอาลี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ  
ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายอาสมี  มะอาลี หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้ชี้แจง ในระเบียบวาระนี้ นะครับ 

  รายละเอียดโครงการที ่ขออนุม ัต ิใช ้จ ่ายเง ินสะสม ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 มีรายละเอียด ดังนี้  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานก่อสร้าง 
   งบลงทุน 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

  เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าก ่อสร ้างถนนคอนกร ีตเสร ิมเหล ็ก สายแชดอ หม ู ่ท ี ่  6                        
ตำบลศร ีสาคร อำเภอศร ีสาคร จ ั งหว ัดนราธ ิวาส  ขนาดกว ้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500.00 ตารางเมตร  
ตั้งไว้ 6,109,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองช่าง) 

 

/- เป็นไปตาม... 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

- เป ็นไปตามแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ( เพ ิ ่มเต ิม)  
ครั้งที่ 1/2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้าที่ 22 ลำดับที่ 11 

  ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. 2566 ข้อ 97 ต่อไป 

ประธานสภาฯ     ขอบคุณครับ  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณา  เชิญครับ   

ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ                     

พ.ศ. 2568 เพ่ือดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแชดอ หมู่ที่ 6 

ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หร ือพ ื ้ นท ี ่ ไ ม ่ น ้ อยกว ่ า  7 ,500.00 ตาราง เมตร                            

ตั้งไว้ 6,109,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ                   

พ.ศ. 2568 เพ่ือดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแชดอ หมู่ที่ 6 

ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หร ือพ ื ้ นท ี ่ ไ ม ่ น ้ อยกว ่ า  7 ,500.00 ตาราง เมตร                                   

ตั้งไว้ 6,109,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      23  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     (ประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ)    

   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                     
เพ ื ่อดำเน ินการโครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสร ิมเหล็ก สายแชดอ หมู ่ท ี ่  6                       
ตำบลศร ีสาคร อำเภอศร ีสาคร จ ั งหว ัดนราธ ิวาส  ขนาดกว ้าง 5.00 เมตร                              
ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500.00 ตารางเมตร 
ตั้งไว้ 6,109,000 บาท 

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 

           5.19  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                   
เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบาโงสนิง -                
คูเร็ง หมู่ที่ 6 ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื ้นที ่ไม ่น ้อยกว่า 6,000.00                   
ตารางเมตร ตั้งไว้ 5,188,000 บาท 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด  ครับ  

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ  
ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบให้นายบัณฑิต  เจ๊ะเง๊าะ 
รองนายกฯ ชี้แจงแทนครับ 

นายบัณฑิต  เจ๊ะเง๊าะ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ  
ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายบัณฑิต  เจ๊ะเง๊าะ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้  
นะครับ 

  รายละเอียดโครงการที ่ขออนุม ัต ิใช ้จ ่ายเง ินสะสม ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 มีรายละเอียด ดังนี้  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานก่อสร้าง 
   งบลงทุน 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบาโงสนิง - คูเร็ง 
หมู ่ท ี ่ 6 ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร  
ตั้งไว้ 5,188,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองช่าง) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

- เป ็นไปตามแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ( เพ ิ ่มเต ิม)  
ครั้งที่ 1/2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้าที่ 26 ลำดับที่ 15 

 

/ขอใหส้ภาองค์การ... 
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  ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ. 2566 ข้อ 97 ต่อไป 

ประธานสภาฯ     ขอบคุณครับ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณา เชิญครับ   

ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ        ท ่านสมาชิกฯ ท ่านใด อนุม ัติ  ใช ้จ ่ายเง ินสะสม ประจำปีงบประมาณ                        

พ.ศ. 2568 เพื ่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง                       

บ้านบาโงสนิง - คูเร็ง หมู่ที่ 6 ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 

5.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 

ตารางเมตร ตั้งไว้ 5,188,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ                    

พ.ศ. 2568 เพื ่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง                       

บ้านบาโงสนิง - คูเร็ง หมู่ที่ 6 ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 

5.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 

ตารางเมตร ตั้งไว้ 5,188,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      24  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     (ประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ)    

   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                   
เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบาโงสนิง - คูเร็ง 
หมู ่ท ี ่ 6 ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร                 
ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร 
ตั้งไว้ 5,188,000 บาท 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป   
 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 5 (5.20) สภาฯ ได้มีมติอนุมัติให้ถอนญัตติฯ ออกจากระเบียบ
วาระการประชุมสภาฯ แล้ว 

 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป   
 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 5 (5.21) สภาฯ ได้มีมติอนุมัติให้ถอนญัตติฯ ออกจากระเบียบ
วาระการประชุมสภาฯ แล้ว 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 

           5.22  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568              
เพื่อดำเนินการโครงการขยายช่องจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0021 สายทางบ้านบาโงระนะ - บ้านปาเซ ตำบลเฉลิม                     
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม. 6+570 - กม. 7+413 ขนาดกว้าง                
9.00-16.00 เมตร ยาว 843.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
11,782.50 ตารางเมตร ตั้งไว้ 14,086,000 บาท 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด  ครับ  

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ  
ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบให้นายอาสมี  มะอาลี 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ชี้แจง
แทนครับ 

นายอาสมี  มะอาลี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ  
ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายอาสมี มะอาลี หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้ชี้แจง ในระเบียบวาระนี้ นะครับ 

  รายละเอียดโครงการที ่ขออนุม ัต ิใช ้จ ่ายเง ินสะสม ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 มีรายละเอียด ดังนี้  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานก่อสร้าง 
   งบลงทุน 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  เพื ่อจ่ายเป็นค่าขยายช่องจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0021 สายทางบ้านบาโงระนะ - บ้านปาเซ ตำบลเฉลิม               
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธ ิวาส ช่วง กม. 6+570 - กม. 7+413 ขนาดกว้าง                  
9.00-16.00 เมตร ยาว 843.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื ้นที ่ไม่น้อยกว่า 
11,782.50 ตารางเมตร ตั้งไว้ 14,086,000 บาท ตั้งจา่ยจากเงนิสะสม (กองชา่ง) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549  
มาตรา 17 

/- เป็นไปตาม... 
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-  เป ็น ไปตามแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่ น  (พ .ศ .  2566 -  2570)  (แก ้ ไข )  
ครั้งที่ 3/2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้าที่ 9 ลำดับที่ 2 

  ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. 2566 ข้อ 97 ต่อไป 

ประธานสภาฯ     ขอบคุณครับ  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณา  เชิญครับ   

ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ                    

พ.ศ. 2568 เพ ื ่อดำเน ินการ โครงการขยายช ่องจราจรถนนลาดยาง  ผ ิวทาง                         

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0021 สายทางบ้านบาโงระนะ - บ้านปาเซ 

ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม. 6+570 - กม. 7+413 ขนาดกว้าง 

9.00-16.00 เมตร ยาว 843.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื ้นที ่ไม่น้อยกว่า 

11,782.50 ตารางเมตร ตั้งไว้ 14,086,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2568 เพ ื ่อดำเน ินการ โครงการขยายช ่องจราจรถนนลาดยาง  ผ ิวทาง                     

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0021 สายทางบ้านบาโงระนะ - บ้านปาเซ 

ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม. 6+570 - กม. 7+413 ขนาดกว้าง 

9.00-16.00 เมตร ยาว 843.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื ้นที ่ไม่น้อยกว่า 

11,782.50 ตารางเมตร ตั้งไว้ 14,086,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      24  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     (ประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ)    

   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568              
เพื ่อดำเนินการโครงการขยายช่องจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต             
รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0021 สายทางบ้านบาโงระนะ - บ้านปาเซ ตำบลเฉลิม                
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธ ิวาส ช่วง กม. 6+570 - กม. 7+413 ขนาดกว้าง             
9.00-16.00 เมตร ยาว 843.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื ้นที ่ไม่น้อยกว่า 
11,782.50 ตารางเมตร ตั้งไว้ 14,086,000 บาท 

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 

           5.23  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                      
เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รห ัสสายทาง นธ .ถ 1 -0026 สายทางแยก ทล.4057 -  บ ้ านต ้นไม ้สู ง                          
ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จ ังหวัดนราธ ิวาส ช่วง กม. 11+520 -                  
กม. 11+920 ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร                   
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 3,853,000 บาท 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด  ครับ  

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ  
ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน ในเรื ่องนี ้ผมขอมอบให้ นายชาคริต                   
โต๊ะนากายอ รองนายกฯ ชี้แจงแทนครับ 

นายชาคริต  โต๊ะนากายอ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วน
ราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายชาคริต  โต๊ะนากายอ    
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้ชี้แจง
ในระเบียบวาระนี้  นะครับ 

  รายละเอียดโครงการที ่ขออนุม ัต ิใช ้จ ่ายเง ินสะสม ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 มีรายละเอียด ดังนี้  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานก่อสร้าง 
   งบลงทุน 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต             
รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0026 สายทางแยก ทล.4057 - บ้านต้นไม้สูง ตำบลสุไหงปาดี  
อำเภอส ุ ไหงปาด ี  จ ั งหว ัดนราธ ิ วาส ช ่วง กม. 11+520 - กม. 11+920  
ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,600.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 3,853,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองช่าง) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

-  เป ็น ไปตามแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่ น  (พ .ศ .  2566 -  2570)  (แก ้ ไข )  
ครั้งที่ 3/2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1 

/ขอใหส้ภาองค์การ... 
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  ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. 2566 ข้อ 97 ต่อไป 

ประธานสภาฯ     ขอบคุณครับ  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณา  เชิญครับ   

ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ                

พ.ศ. 2568 เพื ่อดำเน ินการโครงการปร ับปรุงผ ิวจราจรถนนลาดยาง  ผ ิวทาง                       

แอสฟัลท์ต ิกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0026 สายทางแยก ทล.4057 -                  

บ้านต้นไม้สูง ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม. 11+520 - 

กม. 11+920 ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร                   

หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 3,853,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ                 

พ.ศ. 2568 เพื ่อดำเน ินการโครงการปร ับปรุงผ ิวจราจรถนนลาดยาง  ผ ิวทาง                      

แอสฟัลท์ต ิกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0026 สายทางแยก ทล.4057 -                     

บ้านต้นไม้สูง ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม. 11+520 - 

กม. 11+920 ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร                   

หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 3,853,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      24  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     (ประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ)    

   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                      
เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0026 สายทางแยก ทล.4057 -  บ้านต้นไม้สูง ตำบลสุไหงปาดี 
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม. 11+520 - กม. 11+920 ขนาดกว้าง 
9.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600.00 
ตารางเมตร ตั้งไว้ 3,853,000 บาท 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 
 
 

/5.24  เรื่อง  ขออนุมัติ... 
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           5.24  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                     
เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0043 สายทางบ้านโคกยามู - บ้านโคกศิลา ตำบลไพรวัน 
อำเภอตากใบ, ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม. 2+000 ถึง  
กม. 4+695 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,695.00 เมตร หนา 0.05 เมตร             
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 21,560.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 13,147,000 บาท 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด  ครับ  

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ  
ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   

  รายละเอียดโครงการที ่ขออนุม ัต ิใช ้จ ่ายเง ินสะสม ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 มีรายละเอียด ดังนี้  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานก่อสร้าง 
   งบลงทุน 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต            
รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0043 สายทางบ้านโคกยามู - บ้านโคกศิลา ตำบลไพรวัน  
อำเภอตากใบ, ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม. 2+000 ถึง               
กม. 4+695 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,695.00 เมตร หนา 0.05 เมตร               
หร ือพื ้นท ี ่ ไม ่น ้อยกว่า 21,560.00 ตารางเมตร ต ั ้งไว ้ 13,147,000 บาท                      
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองช่าง) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

- เป ็นไปตามแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ( เพ ิ ่มเต ิม)  
ครั้งที่ 1/2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1 

  ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ. 2566 ข้อ 97 ต่อไป  

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ     ขอบคุณครับ  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณา  เชิญครับ   
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ              

พ.ศ. 2568 เพื ่อดำเน ินการโครงการปร ับปรุงผ ิวจราจรถนนลาดยาง  ผ ิวทาง                      

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0043 สายทางบ้านโคกยามู - บ้านโคกศิลา 

ตำบลไพรว ัน อำเภอตากใบ, ตำบลกะล ุวอ อำเภอเม ือง  จ ั งหว ัดนราธ ิ วาส                              

ช่วง กม. 2+000 ถึง กม. 4+695 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,695.00 เมตร   

หนา 0.05 เมตร หร ือพ ื ้นท ี ่ ไม ่น ้อยกว ่า  21,560.00 ตารางเมตร ต ั ้ ง ไว้                     

13,147,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2568 เพื ่อดำเน ินการโครงการปร ับปรุงผ ิวจราจรถนนลาดยาง  ผ ิวทาง               

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0043 สายทางบ้านโคกยามู - บ้านโคกศิลา 

ตำบลไพรว ัน อำเภอตากใบ, ตำบลกะล ุวอ อำเภอเม ือง  จ ั งหว ัดนราธ ิ วาส                      

ช่วง กม. 2+000 ถึง กม. 4+695 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,695.00 เมตร  

หนา 0.05 เมตร หร ือพ ื ้นท ี ่ ไม ่น ้อยกว ่า  21,560.00 ตารางเมตร ต ั ้ ง ไว้                  

13,147,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      24  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     (ประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ)    

   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                     
เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0043 สายทางบ้านโคกยามู - บ้านโคกศิลา ตำบลไพรวัน              
อำเภอตากใบ, ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม. 2+000                    
ถึง กม. 4+695 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,695.00 เมตร หนา 0.05 เมตร             
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 21,560.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 13,147,000 บาท 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 

           5.25  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                  
เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสสายทาง นธ.ถ 44-037 สายทางบ้านบางขุนทอง - บ้านโคกงู หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3 
ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จ ังหวัดนราธิวาส  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร                  
ยาว 4,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร 
ตั้งไว้ 13,941,000 บาท 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด  ครับ  

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ  
ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   

  รายละเอียดโครงการที ่ขออนุม ัต ิใช ้จ ่ายเง ินสะสม ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 มีรายละเอียด ดังนี้  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานก่อสร้าง 
   งบลงทุน 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต            
รหัสสายทาง นธ.ถ 44-037 สายทางบ้านบางขุนทอง - บ้านโคกงู หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3  
ตำบลบางข ุนทอง อำเภอตากใบ จ ังหว ัดนราธ ิวาส  ขนาดกว ้าง 6.00 เมตร  
ยาว 4,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร  
ตั้งไว้ 13,941,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองช่าง) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

- เป ็นไปตามแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ( เพ ิ ่มเต ิม)  
ครั้งที่ 1/2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้าที่ 15 ลำดับที่ 4 

  ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ. 2566 ข้อ 97 ต่อไป     

ประธานสภาฯ     ขอบคุณครับ  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณา  เชิญครับ   

ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ                    

พ.ศ. 2568 เพื ่อดำเน ินการโครงการปร ับปรุงผ ิวจราจรถนนลาดยาง  ผ ิวทาง                   

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ 44-037 สายทางบ้านบางขุนทอง - บ้านโคกงู 

หมู ่ท ี ่ 1, หมู ่ท ี ่ 3 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  ขนาดกว้าง                 

6.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หร ือพ ื ้นท ี ่ ไม ่น ้อยกว่า                    

24,000 ตารางเมตร ตั้งไว้ 13,941,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ             

พ.ศ. 2568 เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ 44-037 สายทางบ้านบางขุนทอง - บ้านโคกงู หมู่ที่ 1, 

หมู่ที ่ 3 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร             

ยาว 4,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร         

ตั้งไว้ 13,941,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      22  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     (ประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ)    

   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                  
เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสสายทาง นธ.ถ 44-037 สายทางบ้านบางขุนทอง - บ้านโคกงู หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3 
ตำบลบางข ุนทอง อำเภอตากใบ จ ังหว ัดนราธ ิวาส  ขนาดกว ้าง 6.00 เมตร                     
ยาว 4,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร  
ตั้งไว้ 13,941,000 บาท 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 

           5.26  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                     
เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต            
สายทางหน้าประปาหมู ่บ ้านพรุกาบแดง หมู ่ท ี ่ 7 บ้านโคกยามู ตำบลไพรวัน                        
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร              
หนา  0 .05  เมตร  หร ื อพ ื ้ นท ี ่ ไ ม ่ น ้ อยกว ่ า  12 ,000 .00 ตาราง เมตร                             
ตั้งไว้ 11,320,000 บาท 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด  ครับ  

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ  
ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   

  รายละเอียดโครงการที ่ขออนุม ัต ิใช ้จ ่ายเง ินสะสม ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 มีรายละเอียด ดังนี้  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานก่อสร้าง 
 
 

/งบลงทุน... 
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   งบลงทุน 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายทางหน้าประปาหมู ่บ ้านพร ุกาบแดง หม ู ่ท ี ่  7 บ ้านโคกยามู ตำบลไพรวัน                        
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร                   
หนา 0.05 เมตร หร ือพ ื ้นท ี ่ ไม ่น ้อยกว ่า  12,000.00 ตารางเมตร ต ั ้ ง ไว้                      
11,320,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองช่าง) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

- เป ็นไปตามแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ( เพ ิ ่มเต ิม)  
ครั้งที่ 1/2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้าที่ 16 ลำดับที่ 5 

  ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. 2566 ข้อ 97 ต่อไป      

ประธานสภาฯ     ขอบคุณครับ  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณา  เชิญครับ   

ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ                     

พ.ศ. 2568 เพื ่อดำเน ินการโครงการปร ับปรุงผ ิวจราจรถนนลาดยาง  ผ ิวทาง                  

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางหน้าประปาหมู่บ้านพรุกาบแดง หมู่ที่ 7 บ้านโคกยามู 

ตำบลไพรว ัน  อำ เภอตากใบ จ ั งหว ั ดนราธ ิ ว าส  ขนาดกว ้ า ง  6 .00 เมตร                                 

ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร 

ตั้งไว้ 11,320,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ              

พ.ศ. 2568 เพื ่อดำเน ินการโครงการปร ับปรุงผ ิวจราจรถนนลาดยาง  ผ ิวทาง                  

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางหน้าประปาหมู่บ้านพรุกาบแดง หมู่ที่ 7 บ้านโคกยามู 

ตำบลไพรว ัน  อำ เภอตากใบ จ ั งหว ั ดนราธ ิ ว าส  ขนาดกว ้ า ง  6 .00 เมตร                                   

ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร 

ตั้งไว้ 11,320,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

/มติสภาฯ... 
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มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      22  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     (ประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ)    

   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                     
เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต            
สายทางหน้าประปาหมู ่บ ้านพร ุกาบแดง หม ู ่ท ี ่  7 บ ้านโคกยามู ตำบลไพรวัน                        
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร             
หนา 0.05 เมตร หร ือพ ื ้นท ี ่ ไม ่น ้อยกว ่า  12,000.00 ตารางเมตร ต ั ้ ง ไว้                      
11,320,000 บาท 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 

           5.27  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                  
เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทางบ้านใหญ่ - บ้านวัดใหม่ หมู ่ที ่ 3, หมู ่ที ่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ                
จ ังหว ัดนราธ ิวาส  ขนาดกว ้าง 4.00-6.00 เมตร ยาว 6,890.00 เมตร                       
หนา  0 .05  เมตร  หร ื อพ ื ้ นท ี ่ ไ ม ่ น ้ อยกว ่ า  30 ,745 .00 ตาราง เมตร                                    
ตั้งไว้ 17,375,000 บาท 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด  ครับ  

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ  
ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบให้นายอาสมี  มะอาลี 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ชี้แจง
แทนครับ 

นายอาสมี  มะอาลี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ  
ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายอาสมี มะอาลี หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้ชี้แจง ในระเบียบวาระนี้ นะครับ 

  รายละเอียดโครงการที ่ขออนุม ัต ิใช ้จ ่ายเง ินสะสม ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 มีรายละเอียด ดังนี้  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานก่อสร้าง 
 
 

/งบลงทุน... 
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   งบลงทุน 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายทางบ้านใหญ่ - บ้านวัดใหม่ หมู ่ท ี ่  3, หมู ่ท ี ่  6 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ                     
จ ั งหว ัดนราธ ิ วาส  ขนาดกว ้ าง  4 .00-6.00 เมตร ยาว 6,890.00 เมตร                             
หนา 0.05 เมตร หร ือพ ื ้นท ี ่ ไม ่น ้อยกว ่า  30,745.00 ตารางเมตร ต ั ้ ง ไว้                      
17,375,000 บาท ตั้งจา่ยจากเงนิสะสม (กองชา่ง) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

- เป ็นไปตามแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ( เพ ิ ่มเต ิม)  
ครั้งที่ 1/2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้าที่ 17 ลำดับที่ 6 

  ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. 2566 ข้อ 97 ต่อไป      

ประธานสภาฯ     ขอบคุณครับ  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณา  เชิญครับ   

ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ                   

พ.ศ. 2568 เพื ่อดำเน ินการโครงการปร ับปรุงผ ิวจราจรถนนลาดยาง  ผ ิวทาง                     

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านใหญ่ - บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน 

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาว 6,890.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หร ือพ ื ้นท ี ่ ไม ่น ้อยกว ่า  30,745.00 ตารางเมตร ต ั ้ ง ไว้                      

17,375,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2568 เพื ่อดำเน ินการโครงการปร ับปรุงผ ิวจราจรถนนลาดยาง  ผ ิวทาง                

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านใหญ่ - บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน 

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาว 6,890.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30,745.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 17,375,000 

บาท โปรดยกมือขึ้น 

/มติสภาฯ... 
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มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      22  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     (ประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ)    

   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                  
เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายทางบ้านใหญ่ - บ้านวัดใหม่ หมู ่ท ี ่  3, หมู ่ท ี ่  6 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ                  
จ ั งหว ัดนราธ ิ วาส  ขนาดกว ้ าง  4 .00-6.00 เมตร ยาว 6,890.00 เมตร                         
หนา 0.05 เมตร หร ือพ ื ้นท ี ่ ไม ่น ้อยกว ่า  30,745.00 ตารางเมตร ต ั ้ ง ไว้                   
17,375,000 บาท 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 

           5.28  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568               
เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทางบาโงกือเตะ - โตะแนปา หมู่ที ่ 4, หมู่ที ่ 6 ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,600.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 21,600.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 13,887,000 บาท 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด  ครับ  

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ  
ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื ่องนี ้ผมขอมอบให้ นายชาคริต                 
โต๊ะนากายอ รองนายกฯ ชี้แจงแทนครับ 

นายชาคริต  โต๊ะนากายอ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วน
ราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายชาคริต  โต๊ะนากายอ   
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้ชี้แจง
ในระเบียบวาระนี้  นะครับ 

  รายละเอียดโครงการที ่ขออนุม ัต ิใช ้จ ่ายเง ินสะสม ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 มีรายละเอียด ดังนี้  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานก่อสร้าง 
   งบลงทุน 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

/เพ่ือจ่ายเป็นค่า... 
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  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายทางบาโงกือเตะ - โตะแนปา หมู ่ที ่ 4, หมู ่ที ่ 6 ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ  
จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,600.00 เมตร หนา 0.05 เมตร            
หร ือพื ้นท ี ่ ไม ่น ้อยกว่า 21,600.00 ตารางเมตร ต ั ้งไว ้ 13,887,000 บาท                          
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองช่าง) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

- เป ็นไปตามแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ( เพ ิ ่มเต ิม)  
ครั้งที่ 1/2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้าที่ 21 ลำดับที่ 10 

  ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ. 2566 ข้อ 97 ต่อไป  

ประธานสภาฯ     ขอบคุณครับ  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณา  เชิญครับ   

ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ                

พ . ศ .  2568 เพ ื ่ อ ด ำ เน ิ นการ โ คร งก ารปร ั บปร ุ งผ ิ ว จ ราจรถนนลาดยาง                                       

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบาโงกือเตะ - โตะแนปา หมู ่ที ่ 4, หมู ่ที ่ 6                 

ตำบลสาม ัคค ี  อำ เภอร ือ เสาะ จ ั งหว ัดนราธ ิ วาส ขนาดกว ้ าง  6 .00 เมตร                       

ยาว 3,600.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 21,600.00 ตารางเมตร 

ตั้งไว้ 13,887,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ                

พ.ศ. 2568 เพื ่อดำเน ินการโครงการปร ับปรุงผ ิวจราจรถนนลาดยาง  ผ ิวทาง                

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบาโงกือเตะ - โตะแนปา หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 6 ตำบลสามัคคี 

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,600.00 เมตร              

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,600.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 13,887,000 

บาท โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      22  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     (ประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ)    

/มติที่ประชุม... 
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   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568               
เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายทางบาโงกือเตะ - โตะแนปา หมู ่ที ่ 4, หมู ่ที ่ 6 ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ                 
จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,600.00 เมตร หนา 0.05 เมตร             
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 21,600.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 13,887,000 บาท 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 

           5.29  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                    
เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก สายทางจือกอ - บาตูกาเยาะ 
หมู่ที่ 3 บ้านจือกอ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส  ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื ้นที ่ไม ่น ้อยกว่า 
12,500.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 5,102,000 บาท 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด  ครับ  

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ  
ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบให้นายอาสมี  มะอาลี 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ชี้แจง
แทนครับ 

นายอาสมี  มะอาลี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ  
ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายอาสมี  มะอาลี หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้ชี้แจง ในระเบียบวาระนี้ นะครับ   

    รายละเอียดโครงการที ่ขออนุม ัต ิใช ้จ ่ายเง ินสะสม ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 มีรายละเอียด ดังนี้  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานก่อสร้าง 
   งบลงทุน 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก สายทางจือกอ - บาตูกาเยาะ  
หมู่ที ่ 3 บ้านจือกอ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส  ขนาดกว้าง               
5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หร ือพ ื ้นท ี ่ ไม ่น ้อยกว่า    
12,500.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 5,102,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองช่าง) 

 

/- เป็นไปตาม... 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

- เป ็นไปตามแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ( เพ ิ ่มเต ิม)  
ครั้งที่ 1/2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้าที่ 23 ลำดับที่ 12 

  ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. 2566 ข้อ 97 ต่อไป 

ประธานสภาฯ     ขอบคุณครับ  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณา  เชิญครับ   

ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ              

พ.ศ. 2568 เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก สายทางจือกอ -            

บาตูกาเยาะ หมู่ที ่ 3 บ้านจือกอ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส  

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

12,500.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 5,102,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ                      

พ.ศ. 2568 เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก สายทางจือกอ -            

บาตูกาเยาะ หมู่ที ่ 3 บ้านจือกอ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส   

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

12,500.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 5,102,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      22  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     (ประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ)    

   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                    
เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก สายทางจือกอ - บาตูกาเยาะ            
หมู่ที่ 3 บ้านจือกอ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500.00 
ตารางเมตร ตั้งไว้ 5,102,000 บาท 

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 

           5.30  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                     
เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก สายทางปูลาซานี หมู่ที่ 4 
บ้านไอร์กือเดร์ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000.00 
ตารางเมตร ตั้งไว้ 6,018,000 บาท 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด  ครับ  

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ  
ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบให้นายบัณฑิต  เจ๊ะเง๊าะ 
รองนายกฯ ชี้แจงแทนครับ 

นายบัณฑิต  เจ๊ะเง๊าะ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ  
ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายบัณฑิต  เจ๊ะเง๊าะ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้  
นะครับ 

  รายละเอียดโครงการที ่ขออนุม ัต ิใช ้จ ่ายเง ินสะสม ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 มีรายละเอียด ดังนี้  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานก่อสร้าง 
   งบลงทุน 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 เพื ่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก สายทางปูลาซานี หมู ่ที ่ 4  
บ้านไอร์กือเดร์ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000.00 
ตารางเมตร ตั้งไว้ 6,018,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองช่าง) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 17 

- เป ็นไปตามแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ( เพ ิ ่มเต ิม)  
ครั้งที่ 1/2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน้าที่ 24 ลำดับที่ 13 

 

/ขอใหส้ภาองค์การ... 
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  ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ. 2566 ข้อ 97 ต่อไป  

ประธานสภาฯ     ขอบคุณครับ  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณา  เชิญครับ   

ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด อนุมัติ  ใช้จ ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ                 

พ.ศ. 2568 เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก สายทางปูลาซานี  

หมู่ที่ 4 บ้านไอร์กือเดร์ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 

5.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 15,000.00 

ตารางเมตร ตั้งไว้ 6,018,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ             

พ.ศ. 2568 เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก สายทางปูลาซานี  

หมู่ที่ 4 บ้านไอร์กือเดร์ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 

5.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 15,000.00 

ตารางเมตร ตั้งไว้ 6,018,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติ      22  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     (ประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ)    

   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                     
เพื ่อดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก สายทางปูลาซานี  หมู ่ที ่ 4               
บ้านไอร์ก ือเดร์ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง                        
5.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 15,000.00 
ตารางเมตร ตั้งไว้ 6,018,000 บาท 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 

ระเบียบวาระที่  6  เร ื ่อง  ขอความเห็นชอบพิจารณารับโอนที ่ด ินท ี ่ม ีผ ู ้อ ุท ิศให้โดยมีเง ื ่อนไข                   

เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ) หมู่ที่ 5 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ 

จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด  ครับ  

 

/นายกองค์การฯ... 
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นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ  
ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบให้นายอาสมี  มะอาลี 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส       
ชี้แจงแทนครับ 

นายอาสมี  มะอาลี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ  

ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายอาสมี มะอาลี หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้ชี้แจง ในระเบียบวาระนี้ นะครับ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเฉล ิม ม ีความประสงค์ท ี ่จะสร ้างอาคาร

อเนกประสงค์ (บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ) หมู่ที่ 5 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

เพื ่อใช้เป็นศูนย์รวมของประชาชน รวมถึงเพื ่อใช้เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน

รวบรวมองค์ความรู ้ ในพื ้นที ่  โดยมีขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 37.50 เมตร             

เป็นจำนวนเงิน 7,850,000 บาท (ตามประมาณการของกองช่าง) โดยองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเฉลิม ไม่มีงบประมาณเพียงพอ จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจากองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พิจารณาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  (บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ)                       

เพ่ือให้ประชาชนในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน  

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบในเรื่องรับโอนที่ดินที่มีผู้อุทิศให้โดยมีเงื่อนไข เนื้อที่ประมาณ 800  
ตารางเมตร (2 งาน) เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ) พื้นที่ใช้สอย 
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 37.50 เมตร บนที ่ด ินเลขที ่ 22282 ระวางเลขที่                 
5321 IV 9496-13,9296-16 เลขที่ดิน 65 หน้าสำรวจ 1073 หมู่ที่ 5 ตำบลเฉลิม 
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เง่ือนไข เนื้อที่ 7 ไร่ - งาน 42 ตารางวา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของมัสยิดลูโบ๊ะกาเยาะ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ป ัญหาการจ ั ด ซ ื ้ อ จ ั ด จ ้ า ง แ ละกา รบร ิ ห า รพ ั สด ุ ภ าค ร ั ฐ  ก รมบ ัญช ี ก ล า ง                                         
ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่องข้อหารือแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560               
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณีที ่มี               
ผู ้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (อปท.) หรือให้สิทธิ
55555555 

 

/อันเกี่ยวกับพัสดุ... 
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อันเกี ่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู ้ดูแลพัสดุนั ้น  ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื ่อนไข                  
หรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ            
ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ          ขอบคุณครับ  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณา  เชิญครับ   

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด เห็นชอบ  พิจารณารับโอนที่ดินที่มีผู้อุทิศให้โดยมีเงื่อนไข                   

เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ) หมู่ที่ 5 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ 

จังหวัดนราธิวาส โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่เห็นชอบ  พิจารณารับโอนที ่ด ินที ่มีผู ้อ ุท ิศให้                       

โดยมีเงื่อนไข เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ) หมู่ที่ 5 ตำบลเฉลิม 

อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ      22  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบ         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     (ประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ)    

   มติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบ  พิจารณารับโอนที่ดินที่มีผู้อุทิศให้โดยมีเงื่อนไข                   
เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ) หมู่ที่ 5 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภาฯ    ลำดับต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 7       เรื่อง  ญัตติอื่นๆ หรือเรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอแนะอะไรบ้าง
ครับ เชิญครับ  

ประธานสภาฯ          ต่อไปคือ ญัตติอื่นๆ เชิญครับท่านสมาชิกสภาฯ                                                

นายยูโซฟ  มูซอ เรียนท่านประธานสภาฯ  เลขานุการสภาฯ  ท่านนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที ่เคารพทุกท่าน ผมนายยูโซฟ  มูซอ                       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอสุคิริน นะครับ ผมมีเรื ่องจะปรึกษา                
กับท่านประธานสภาฯ แล้วก็ทุกส่วน ผมลงพื้นที่ไปในเขตอำเภอสุคิริน ไปพบปะเยาวชน
ที ่นี ้ผมมีเรื ่องจะสอบถามเรื ่องการเปิดรับสมัครตัวแทนของเยาวชน กับ รพ .สต.                  
ผมไม่ทราบว่ามีการดำเนินการยังไงบ้างครับ    

ประธานสภาฯ          เป็นเร่ืองของเยาวชนที่จะเป็นอาสาสมัครใช่ไหมครับ   

นายยูโซฟ  มูซอ ใช่ถูกต้องครับ  ผมอยากสอบถามไม่ทราบว่ามีต้องดำเนินการยังไงบ้างครับ                 
เป็นอาสาสมัคร 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ           ให้ทางผู้บริหารช่วยชี้แจง เร่ืองเยาวชนอาสาสมัคร ครับ 

นายกองค์การฯ       ครับประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ เรื ่องเยาวชนในพื ้นที ่แต่ละพื ้นที ่นั้น               
ตอนนี้กำลังประสาน กับ รพ.สต. แต่ละพื้นที่ วันนี้ท่านผู้อำนวยการ รพ.สต. ในพื้นที่กม็า 
ช่วยชี้แจงนิดนึงครับ 

ประธานสภาฯ          ขอบคุณครับท่านนายกองค์การฯ วันนี้เรามีตัวแทนของผู้อำนวยการ รพ.สต.            
ซึ่งจะมาอธิบายโครงการเยาวชน ซึ่งเป็นเรื่องนโยบายของนายกองค์การฯ ที่ทางผู้บริหาร
จะนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  ให้มาขึ้นตรงมากับ อบจ. โดยใช้เครือข่ายของ          
รพ.สต. ที ่อยู ่ในพื้นที ่ทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดนราธิวาส  เชิญทางผู้อำนวยการ               
รพ.สต. อธิบายรายละเอียดโครงการแล้วก็ดำเนินการไปถึงไหนยังไง เพื่อให้สมาชิกสภาฯ 
ได้เข้าใจครับ ขอบคุณครับ เผ่ือได้มีปัญหาจะได้ตอบครับ เชิญครับ 

นายจุมพล  เด็งกะ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ท่านคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหว ัดนราธิวาส   ท ่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด                   
และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ครับผมนายจุมพล  เด็งกะ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส ครับ           
ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการรับสมัครอย่างที่ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้นำเรียนในที่
ประชุมสภาฯ เมื ่อสักครู ่ครับ สืบเนื ่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส              
ได ้ดำเน ินการร ับถ ่ายโอนภาระกิจของ รพ.สต. จำนวน 57 แห่งในเขตอำเภอ 
ปีงบประมาณ 2567 และอีก 40 แห่งในปีงบประมาณ 2568 อีก 6 อำเภอครับ                
และท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้แจ้งนโยบายในการสร้างแกนนำ
เยาวชนที่เป็นเครือข่ายของ รพ.สต. ในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายที่  
รพ.สต. จำเป็นจะต้องดำเนินการเพื ่อสนองต่อนโยบายของผู้บริหาร  ผมขออนุญาต              
ที่จะนำเรียนในเรื่องของจุดประสงค์ในการสร้างแกนนำเยาวชน ที่ทางท่านสมาชิกสภาฯ            
ได้นำเรียนเมื่อสักครู่นะครับ แกนนำเยาวชนหรือเรียกชื่อเต็มว่าอาสาสมัครสุขภาพชมุชน              
มีชื่อย่อว่า อสช. จุดประสงค์ในการรับสมัครหรือดำเนินการในเรื่องของแกนนำเยาวชน     
ในเร ื ่องของการส่งเสริมสุขภาพ   มีจ ุดประสงค์ประมาณ 4 ประการ ดังต ่อไปนี้                 
ประการที่ 1 เพื่อสนองนโยบายของการดำเนินงานของท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จ ังหว ัดนราธ ิวาส  ในการส ่งเสร ิมส ุขภาพภาคประชาชนอย่างม ีประส ิทธ ิภาพ                   
ประการที่ 2 เพื่อให้ รพ.สต. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มีแกนนำ            
ในการสร้างสุขภาพที ่เป็นกลุ ่มเยาวชน  ทำงานควบคู ่ไปกับอาสาสมัครสาธารณสุข             
ประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่เป็นเครือข่ายของ รพ.สต. อยู่เดิมนะครับ แต่ว่าเนื่องจากว่า 
อสม. ปัจจุบันนี้ โครงสร้างได้ขึ ้นตรงต่อกระทรวงสาธารณสุข แต่ว่าในสายสัมพันธ์
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                 ของการปฎิบัติงาน อสม. ยังคงปฏิบัติงานควบคู่ไปกับเรานะครับ จึงจำเป็นจะต้องมีผู้ช่วย
ที่เป็นแกนนำเยาวชนทำงานควบคู่กันไป เพื่อที่จะให้การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพใน
ชุมชน ใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ ประการที่ 3 เพ่ือให้เยาวชนมีบทบาทในการดูแล
สุขภาพของประชาชนในชุมชน เป็นช่องทางให้ประชาชนมีที่พึ่งพาทางด้านสุขภาพกับ
เยาวชนท ี ่ เป ็นเจ ้าของช ุมชนเองนะคร ับ  และประการที่  4 ประการส ุดท ้าย                    
เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของเยาวชน และเยาวชนให้ความสำคัญกับการดูแล
ส ุขภาพของช ุมชน  ภายใต ้กลไกของ รพ.สต. คร ับ ทั ้งน ี ้นะคร ับ  ทาง รพ.สต.                         
ได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การฯ เมื ่อประมาณ 2 - 3 เดือนที่แล้วนะครับ               
แล้วก็ปัจจุบันได้ดำเนินการรับสมัครไปแล้ว ใน 97 แห่ง ความคืบหน้าประมาณ 60 %           
นะครับ สำหรับหลักฐานการร ับสมัครนะคร ับ  ใช ้สำเนาทะเบ ียนบ้าน 1 ฉบับ                    
ใช ้สำเนาบ ัตรประชาชน 1 ฉบ ับ   และร ูปถ ่าย 1 น ิ ้ ว   จำนวน 2 ใบนะครับ                          
อายุ และคุณสมบัติของผู้สมัครไม่กำหนด เพศชาย หรือเพศหญิง นะครับ ได้ทั้ง 2 เพศ           
มีอายุตั้งแต่ 18 ปีถึง 35 ปีนะครับ เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จำนวนของ อสช.
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต. เฉลี่ยแล้วให้อยู่ในที่หมู่บ้านละ 10 ท่าน หรือเกิน           
กว่านั้นแต่ไม่ควรต่ำกว่า 10 คนนะครับ ต่อหมู่บ้านนะครับ ทั้งนี้ กสช. หรืออาสาสมัคร
สุขภาพชุมชน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเป็นค่าจ้างนะครับ เราใช้การนำเยาวชนเช่นเดียวกัน
กับ อสม.เมื่อครั้งก่อน ที่ อสม. จะมีค่าป่วยการ หรือค่าเบ้ียเลี้ยงต่อเดือนละ 2,000 บาท                
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเดียวกันคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เค้าก็ไม่มีค่าใช้จ่าย
แล้วก็ไม่มีเป็นเงินเดือน หรือเบี ้ยเลี ้ยง ใช้วิธีการปฏิบัติหรือดำเนินการตามจิตอาสา               
นะครับ ก็สำหรับทาง รพ.สต. ในทั้ง 97 แห่งตอนนี้ ก็ดำเนินการไปแล้วเกินครึ่งครับ             
แล้วก็คาดว่าหลังจากก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สามารถที่จะนำกลุ่มแกนนำ
เยาวชน ในเรื ่องของการสร้างเสริมสุขภาพ เข้ามาพบปะกับท่านผู้บริหารในโอกาส              
ต่อไปครับ ขออนุญาตนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ          ขอบคุณครับ เข้าใจนะครับ แล้วก็ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจก็ประสานกับ รพ.สต.            
ในพื ้นที ่โดยตรงนะครับ ต่อไปนะครับ เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด              
คุณอิบบอเฮง  ยีมะย ีเชิญครับ 

นายอิบบอเฮง  ยีมะยี เร ียนท ่านประธานสภาฯ ท ่านนายกองค ์การฯ ห ัวหน ้าส ่วนราชการ                       
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที ่ เคารพ ผมนายอิบบอเฮง  ยีมะยี              
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอ   รือเสาะ ผมได้รับ                
การร้องเรียนจากผู ้อำนวยการ รพ.สต. บ้านซือเลาะ หมู่ที่ 4 ตำบลเรียง อำเภอ                    
รือเสาะ ประชากรทั้งหมดรับผิดชอบทั้งหมด 4 หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านบาโงปูโละ หมู่ 4 
บ้านซือเลาะ หมู่ 5 บ้านลอ หมู่ 7 บ้านตือโละ ปัญหาที่พบคือ ไฟตกไฟมีไม่เพียงพอ
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ส่งผลให้มีผลต่อการให้บริการแก่ประชาชนในพื ้นที่  เช่น คอมพิวเตอร์ดับระหว่าง
ให้บริการ ไม่สามารถบันทึกข้อมูลผู้ป่วยได้ และบันทึกข้อมูลต่างๆ ได ้คลังยาและการเก็บ
ว ัคซ ีน ส่งผลให้ว ัคซ ีนเส ีย  และยาเส ื ่อมคุณภาพได้  หากเก ็บร ักษาในอุณหภูมิ                  
ไม่เหมาะสม และไม่ถูกต้อง เพราะต้องมีเครื่องปรับอากาศ ในการเก็บรักษาในคลังยา 
และเรื่องการใช้บริการทางทันตกรรมได้เฉพาะถอนฟัน อย่างเดียว ไม่สามารถให้บริการ
อย่างอื่นได้ เรียนท่านประธานสภาฯ ปัญหาที่ผมได้กล่าวมาข้างต้น คือความเดือดร้อน
ของประชาชน ความเดือดร้อนของประชาชนต้องมาก่อนนะครับ ท่านประธานสภาฯ 
ขอบคุณมากครับ   

ประธานสภาฯ        ครับท่านสมาชิกสภาฯ เขตอำเภอรือเสาะ  เขต 1 เป็นปัญหาของ รพ.สต.                 
เป็นปัญหาเกี่ยวกับไฟตก ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับบริการประชาชนในพื้นที่ใช่ไหมครับ  
เร่ืองนี้เชิญนายกองค์การฯ ครับ 

นายกองค์การฯ        ครับท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู ้มีเกียรติทุกท่าน และหัวหน้าส่วน
ราชการ ประเด็นที่ 1 ของทาง รพ.สต. ขอตอบเมื่อกี้ เมื่อก่อนนี้ อสม. อยู่กับ รพ.สต.           
มีความคิดนโยบายของทางผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ในพื้นที่ เราขาดบุคลากรที่เมื่อก่อน             
ใช้ อสม. แต่ถ้าได้เยาวชนอายุ 15 ปีถึง 18 ปี  มาช่วยคือคิดเราจะทำไงให้เยาวชน                  
เรื่องยาเสพติดลำบากแน่  คือถ้าเราได้เยาวชนในพื้นที่สัก 3, 4, 5 คนมาอยู่กับพวกเรา       
จะได้รู ้ว่าในพื้นที่นั ้น เยาวชนติดยาเสพติดอะไรบ้างไหม เราจะได้มีโอกาสได้ปรึกษา              
ทางอำเภอบำบัดอะไรก็ว่าไป แล้วก็ได้มวลชนที่เราจะได้รู ้ว่าในพื้นที่เรานั้นติดยากี่คน               
อะไรยังไง  เราจะได้รู ้บ้างถ้าเราปล่อยไปอย่างนี้เราก็จะไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย  ก็เรื่องที่             
รพ.สต.ที่เยาวชนในพื้นที่ที่รับสมัคร เราไม่มีเงินเดือน ไม่มีอะไร แต่ว่าให้เข้ามาประสาน
กับพวกเรา แล้วช่วยยังไง ก็เรามีอะไรที่จะช่วยพวกเรา จะได้ตั้งงบอะไรสักส่วนหนึ่ง              
ของท้องถิ่น ในพื้นที่หนึ่งเยาวชนนี้ก็มีปัญหาเหมือนกัน ตอนนั้น อสม. ขึ้นตรงกับ สสจ. 
ถ้าเราเอาเยาวชนมานั้น เราจะได้เข้าใกล้ชิดกับชาวบ้านในพื้นที่ ประเด็นเรื่องของไฟตก
ให้ รพ.สต. และแต่ละพื้นที่มาประสานกับช่าง อบจ. เพราะได้ไปสำรวจไฟนั้น ตกยังไงถ้า
ใช้คอมพิวเตอร์  มันต้องใช้ 3 เฟส ถ้าใช้ตามบ้านมันไม่พอแน่นอนอยู่แล้ว พอไม่พอตรง
นั้น ไฟตก เครื่องอุปกรณ์ของเรา ก็จะเสียหาย  จริงตามที่ สจ. พูดนั่นแหละ แต่เรื่องนี้ 
รพ.สต. ไหนที่มีปัญหาให้ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ. เรามีช่างเฉพาะ
เลย ช่างไฟไปดูได ้ถ้ายังไม่พอ เพราะในพื้นที่แต่ละพื้นที่นั้นมีงบประมาณของแต่ละพื้นที่
อยู่แล้ว ถ้ามีแล้วก็จำเป็นต้องจัดการให้เร็ว เพราะจะเกิดความเสียหาย คอมพิวเตอร์           
ถ้าไฟตกมันจะเสียหมด ตามที่ สจ. กล่าวเมื่อกี้ครับ แล้วเรื่องนี้ทางผู้บริหารจะประสาน
กับช่างอบจ. ไปช่วยที่ รพ.สต. นั้นให้ช่างไปสำรวจครับ 

ประธานสภาฯ          ขอบคุณครับท่านนายกองค์การฯ ท่าน ผอ. กองสาธารณสุข ใช่ไหมครับ เชิญครับ 
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นายซัมซูดิน  รอเซะ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด ที่เคารพผมนายซัมซูดิน  รอเซะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ผมขอตอบในส่วนของท่าน สจ.อิบบอเฮง                
สอบถามเมื่อสักครู่ในเรื่องของ รพ.สต. บ้านซือเลาะ นะครับ จะมี ผอ. น้องบะห์ที่ผม
เรียก ผอ.บะห์ซือเลาะ ได้สอบถามแล้วก็ได้ให้คำแนะนำในเรื่องของการให้บริการที่ได้รับ
ผลกระทบจากไฟฟ้าที ่ให้บริการ ณ วันนี้ รพ.สต.บ้านซือเลาะ ใช้ไฟ 2 เฟสนะครับ           
แล้วก็วันนี ้ได้รับการแจ้งจากน้อง ผอ.รพ.สต. นะครับว่าได้ประสานการไฟฟ้าแล้ว            
ซึ่งการไฟฟ้าได้มาสำรวจในเบื้องต้นแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากใช้สายไฟที่ลากเข้าไปใน           
ตัวอาคาร อาจเป็นสายไฟเส้นเล็ก ไม่เพียงพอต่อปริมาณของแอมป์ที ่จะใช้นะครับ             
เป็นการให้บริการในวันที่เปิดคลินิกที่บริการฉีดยาแล้วก็การขุดหินปูนหรือการทำทันตก
รรม  มันจะส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟนะครับ จึงต้องสลับการให้บริการนะครับ ถ้าเลือก
จะให้บริการในเรื ่องของทันตกรรมก็จะต้องหยุดให้บริการอย่างอื ่น ซึ ่งเป็นเรื ่องดีที่             
สจ.อิบบอเฮง ได้แจ้งนะครับ ว่ามันเกิดผลกระทบกับชาวบ้านจริงๆ นะครับ ในส่วนนี้ได้
ให้คำแนะนำกับ ผอ.รพ.สต. ไปแล้วนะครับ ว่าให้ประมาณการ แล้วก็อย่างที่ท่านนายก
องค์การฯ นำเรียน คงจะให้ทางกองช่างฯ ได้ลองไปประเมินดูนะครับ ว่าความบกพร่อง
ของกระแสไฟฟ้า ที ่มันเกิดขึ ้นนั ้น เกิดจากสายไฟเส้นเล็กจริง หรือเกิดจากไฟที่จะ           
ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ แต่ต้องขยายเป็นไฟ 3 เฟสนะครับ  ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                 
ของอำเภอรือเสาะ ได้มีโครงการที่จะขยายไฟ 3 เฟสเข้าไปในพื้นที่แล้วนะครับ  อันนี้            
นำเรียนเพื่อให้ทราบนะครับ ว่าในส่วนของกองสาธารณสุข ให้คำแนะนำนะครับกับน้อง
ในเรื ่องของการที ่จะตั ้งแผนการใช้จ ่ายเง ินบำรุงของ รพ .สต. ณ วันนี ้  รพ.สต.                           
มีเงินบำรุงที ่คงอยู ่ใน รพ.สต. 1,000,000 กว่าบาทนะครับ ก็สามารถที่จะตั ้งจ่าย
งบประมาณของตัวเองเพื่อดำเนินการในส่วนนี้ได้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ          ขอบคุณครับท่าน ผอ.  มีใครที่เกี่ยวข้องจะอธิบายอะไรไหม กองช่างฯ ไม่มีนะ            
ถ้าไม่มี เป็นอันว่าเข้าใจนะครับ ท่านสมาชิกสภาฯ กลับไปท่านก็ไปคุยกันเลยว่าท่านได้ทำ
หน้าที่แล้ว ได้สอบถามแล้วบอกชาวบ้านว่าต่อไปเขาจะแก้ไขแล้วนะ เรื่องไฟนะครับ 
ต่อไปเชิญ สจ.อริาฟกั เชิญครับ 

นายอิราฟัก  สายิ เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด ที่เคารพผมนายอิราฟัก  สายิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอบาเจาะ ผมมีข้อร้องเรียนผ่านสมาชิกฯ มาว่าปัญหาการ
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ในจังหวัดนราธิวาสของเรานี้เดิม รพ.สต. ที่ถ่ายโอนมา
ทั ้งหมดมี 97 แห่งนะครับ ครั ้งแรกถ่ายโอนมา 57 แห่ง ครั ้งท ี ่สองนี ่  40 แห่ง                    
และใน 40 แห่งนี ้มี 18 แห่ง ที ่ยังไม่ได้รับการแต่งตั ้ง  ผอ.รพ.สต. ครับ แบ่งเป็น
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              อำเภอเมือง 4 แห่ง อำเภอสุไหงปาดี 3 แห่ง แว้ง 3 แห่ง  สุคิริน 1 แห่ง แล้วก็ตากใบ               
4 แห่ง จะแนะ 2 แห่ง เจาะไอร้อง 1 แห่งครับ รักษาการจะต้องไปรักษาการในหัวหน้า
กลุ่ม งานแต่ละงาน ตามโครงสร้างทำให้รักษาการ ผอ.รพ.สต. ติดเงื่อนเวลาในการทำ
เอกสารวิชาการ เลื่อนระดับนะครับ ทำให้ท่านเหล่านี้สูญเสียโอกาสนะครับ แล้วก็ อบจ. 
นราธิวาสสามารถแต่งตั้งผู้ที ่ดำรงตำแหน่งรักษาการเป็น  ผอ.รพ.สต. ได้โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับนะครับ ซึ่งมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรแนบท้ายนะครับ                
ผมไดเ้ตรียมเอกสารฝากท่านประธานสภาฯ ด้วยนะครับ   

ประธานสภาฯ         การอภิปรายต้องดูก่อนครับ ว่ามีความเสียหายหรือไม่นะครับ จะคุยก่อน                 
แล้วก็ผมจะดู ถ้าเสียหายกับผม ผมไม่รับนะครับ 

นายอิราฟัก  สายิ     ผมขอยกตัวอย่างนะครับ อย่างนายมูฮำหมัดบัดรี   หะยีอับดุลเราะห์มาน               
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มีคำสั่งแต่งตั้งให้รักษาการ ผอ.รพ.สต. ก่อนการถ่ายโอน 
คำสั ่ง จว.นราธ ิวาส ท ี ่  4876/2566 ลงนามแต่งต ั ้งโดย นายปรีชา นวลน้อย                      
รองผู ้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส               
คำสั ่งมีผลตั ้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 มีเอกสารแนบท้ายครับ และบุคคล                
ที่ผ่านๆ มา ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้นนะครับ ผมอยากให้
ท่านประธานสภาฯ ฝากท่านติดตาม ติดปัญหาอะไร อย่างไร เพราะว่าบุคคลเหล่านี้            
เป็นบุคลากรที ่สามารถแบ่งเบาทาง อบจ.  ในการให้บริการพี ่น ้องประชาชนครับ              
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ         ขอบคุณท่าน สจ.อิราฟัก  ผมดูแล้วเป็นเอกสารเกี่ยวกับอัตรากำลังรักษาการ              
ในตำแหน่ง แล้วก็เป็นหนังสือราชการ ที่มีคำส่ังของหน่วยงานราชการ แล้วก็ไม่ได้เสียหาย
กับสภาฯ ผมขออนุญาตรับไว้นะครับ รับไว้แล้วก็จะดำเนินการส่งให้กับผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
แล้วก็ทางนี้ก็จะเชิญท่านสมาชิกฯ มีใครจะชี้แจง ครับเชิญครับ ผอ. กองการเจ้าหน้าที่   

นางสาวสุนิมาน หาสกุล  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพ ดิฉันนางสาวสุนิมาน  หาสกุล ผู้อำนวยการกองการ
เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส อยากจะชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาฯ นะคะ 
ที่ได้สอบถามเมื่อสักครู่นะคะ ในเรื่องของ ผอ.รพ.สต. ที่แต่งตั้งอยู่ใน ณ ขณะนี้นะคะ 
ที่มาแล้วก็ได้แต่งตั้งนะคะ จะขอชี้แจงให้ในเรื่องของการแต่งตั้ง ผอ.รพ.สต. ก่อนนะคะ 
ว่าบางเคสบางรายนะคะ ที่ตอนที่อยู่กระทรวงสาธารณสุข เค้าอาจจะเป็น ผอ.รพ.สต. 
จริง แต่เพราะว่าตำแหน่งที่มาที่เราเค้ายังไม่ได้เป็น ผอ. นะคะ เราจะรับตามตำแหน่ง    
ตอนที่อยูก่ระทรวงสาธารณสุข โอนมาให้เราในตำแหน่งที่บางที ผอ. ไม่มา พอมาอยู่ที่เรา
ในการแต่งตั้ง ผอ.รพ.สต. นี้ค่ะในหลักเกณฑ์ของเราจะมีในการย้ายที่จะขึ้น ผอ. ค่ะ
11111 

/ต้องปฏิบัติหน้าที่... 

 



 

-71- 

            ต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รักษาการอยู่อย่างน้อยหนึ่งปีนะคะ ซึ่งในปี 2567 ที่เรารับ
ครั้งแรก  เราก็ดำเนินการเช่นกันเมื่อครบหนึ่งปีเราก็ใช้วิธีการย้ายคัดเลือกเพื่อย้ายขึ้น  
ผอ. รพ.สต. นะคะ เพราะฉะนั้น คนที่มายังรักษาการจะต้องปฏิบัติงานอยู่ในสังกัด            
ของท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งปีก่อนถึงจะทำเรื่องย้ายให้ขึ้น  ผอ.รพ.สต. ส่วนเคสที่บอกว่า
เมื่อก่อนที่เขาอยู่กระทรวงสาธารณสุขเป็น ผอ.รพ.สต. หรือเคยอบรมหลักสูตรนักบริหาร              
ระดับต้น ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ที่มาที่เรา ตามระเบียบหลักประกาศหลักเกณฑ์ของ อบจ.
ของท้องถิ ่น ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. จะไม่ได ้อยู ่ในสายบริหารของท้องถิ ่นของเรา                   
นะคะ  เป็นสายปฏิบัติ  ย ังเป็นสายประเภทวิชาการนะคะ  เพราะฉะนั ้น ของเค้า              
ถ ้าตำแหน่ง  ผอ.รพ.สต. จะพ ่วงด ้วยคำว ่าน ักว ิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                           
หรือพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ไม่ใช่อยู ่ในสายบริหารของเรานะคะ  ฝ่ายบริหาร               
ของท้องถิ ่นจะประกอบด้วยอำนวยการ นะคะมีอำนวยการต้น อำนวยการกลาง               
แล้วก็นักบริหารงานท้องถิ่น เพราะฉะนั้นในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ยังไม่ได้อยู่ในสายงาน
บริหารของประกาศหลักเกณฑ์ของ อบจ. นะคะ ซึ่งในเคสต่างๆ ที่เอ่ยเมื ่อสักครู่ค่ะ            
ทางกองการเจ้าหน้าที ่จะกลับไปดูว ่ารายละเอียดในตัวบุคคลเป็นอย่างไรนะคะ                
แล้วถ้าบุคคลที่เอ่ยเมื่อสักครู ่หรือในเอกสารที่ท่าน สจ. ได้กล่าวเมื่อสักครู่ จะขอพิจารณา
เป็นรายรายนะคะ แล้วก็ให้มาสอบถามที่กองการเจ้าหน้าที่นะคะ ว่าเป็นมาอย่างไรนะคะ
ขอชี้แจงไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ         ท่านเข้าใจนะครับ 

นายอิราฟัก  สายิ     ขอสอบถามเพิ่มเติมครับไอ้ที่ว่ากำหนดเงื่อนเวลาหนึ่งปีเนี่ย  มันมีที่มาที่ไปหรือ
เปล่าหรือว่ามาจากยังไงช่วยอธิบาย 

ประธานสภาฯ         อย่างนี้นะครับ เวลาจะชี้แจงในที่ประชุมสภาฯ ต้องยกมือแล้วก็ขออนุญาตก่อน 
นะครับ ไม่ใช่จากคุยลักษณะโต้ตอบตามร้านค้าทั่วไปนั้นไม่ได้นะครับ  ต้องขออนุญาต           
นะครับ เดี๋ยวโต้ตอบกันไปก็ไม่ได้นะครับ มันต้องเป็นเป็นระเบียบ ครับเชิญ 

นางสาวสุนิมาน หาสกุล  ขออนุญาตค่ะ  ในหลักเกณฑ์การย้ายนะคะ  คนที ่จะขึ ้น ผอ.รพ.สต.                  
มีอยู่ชัดเจนค่ะ  ว่าต้องปฏิบัติในสถานที่หมายถึงว่าปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างน้อยหนึ่งปีค่ะ  ซึ่งแนวทางนี้เราใช้ของปีที ่เรารับถ่ายโอนมา 2567 มาแล้วนะ
คะ  ซึ่งเรารับถ่ายโอนปี 2568 เนี่ยค่ะจะใช้วิธีเดียวกันกับปี 2567 ค่ะ 

ประธานสภาฯ         โอเคครับเดี๋ยวเคลียร์นะ  สจ.อิราฟัก  เดี๋ยวมีอะไรคุยหลังไมค์  ถ้างั้นเดี๋ยวขอ สจ.
สาราหุดิน เชิญครับ 
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นายสาราหุดิน  อาบ ู เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพ ผมนายสาราหุดิน  อาบู  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอเมืองนราธิวาส  วันนี้ผมก็มาตามคำเรียกร้องของพี่น้อง
ประชาชนในพื้นที่นะครับ  ผมได้ลงพื้นที่ตำบลมะนังตายอ  ตำบลบางปอ ตำบลลำภู           
นะครับ พี่น้องประชาชนในพื้นที ่ขอขอบคุณ กับนายกฯ นะครับ  เรื ่องกายอุปกรณ์         
นะครับ  ที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถใช้เตียง แล้วก็วีลแชร์นะครับ ณ ปัจจุบันนี้
เตียงไม่พอนะครับ  แล้วก็วีลแชร์ก็ไม่พอ ต้องเข้าคิว กว่าจะได้เตียงต้องรออีกคนนึง
เสียชีว ิตก่อน ถึงจะได้ครับอย่างเช่น  เคสของผมที ่มะนังตายอนะครับ  เส ียชีวิต                  
เคสที่สอง เพิ่งได้นะครับ เพราะคนที่สองเสียชีวิต คนที่สามเพิ่งจะได้นะครับ เพราะว่าคิว
มันยาวนะครับ ถ้าเกิดยังไงก็ฝากท่านประธานนะครับ แล้วก็ท่านผู้บริหารช่วยดูเรื่อง         
กายอุปกรณ์นะครับ วีลแชร์ และก็เตียง ที่สำคัญในพื้นที่ของบ้านเรานะครับ เพราะว่า           
ณ ปัจจุบันเนี่ยแต่ละพื้นที่น่ะผู้ป่วยเยอะมากเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับ  แล้วก็เรื่องที่สอง
นะครับ เรื่องเยาวชนในพื้นที่นะครับ ผมได้เข้าไปสัมผัสกับเยาวชนเยาวชนก็ขอขอบคุณ
นะครับกับท่านนายกที่มีนโยบายที่จะให้มาร่วมกับ รพ.สต.ของเรานะครับ คณะเป็น            
อสช.นะครับร่วมทำงานกับ อสม. นะครับเพราะว่าบางพื้นที่นี ้ อสม. อายุเกือบ 80 ปี           
นะครับ การใช้งานเนี่ยก็อย่างที่รู้กันนะครับ กว่าจะได้เรื่องนะครับ ต้องไปตามต้องขึ้น
มอเตอร์ไซค์เข้าในหมู ่บ้าน แต่ละพื ้นที ่ไม่เหมือนกันนะครับ  แล้วก็กลุ ่มเยาวชนก็
ขอขอบคุณ ผมก็ไปสัมผัสกับ ผอ.รพ.สต. ตำบลลำภูนะครับ ผอ.รพ.สต. ขอขอบคุณ    
นายกองค์การฯ ด้วยครับที่ได้กลุ่มเยาวชนมาช่วยอีกแรงหนึ่ง เพราะว่าลำภูเนี่ยเป็นพื้นที่
ที่รับน้ำก่อนที่จะลงทะเลนะครับ  ต้องลุยน้ำเข้าในพื้นที่บ้านทุ่งขนุน แล้วก็บ้านทำเนียบ
นะครับ แล้วก ็ในพื ้นที ่ก ็ขอเร ือนะครับ  รพ.สต.ลำภู  เน ี ่ยต ้องขอเร ือจาก อบจ.                      
เพื ่อสนับสนุนในการลงพื้นที ่เยี ่ยมเยียนพี่น้องประชาชนนะครับ  แล้วก็อีกเรื ่องหนึ่ง             
นะครับ วันนี้ผมก็ขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับที่นายกองค์การฯ อนุมัติโครงการให้ไป
อบรมที ่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ ิ ่นนะครับ  ระหว่างว ันท ี ่  14 ถึงว ันท ี ่  25                   
นี ้นะครับ เพราะผมเห็นสมาชิกสภาฯ ของเรานะครับมีความกระตือรือร้นนะครับ              
ในการทำงานทุกท่านนะครับ แล้วก็หวังว่าสมาชิกสภาฯ ของเราไปพัฒนาศักยภาพ              
แล้วก็กลับมาพัฒนานราธิวาสต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ         ขอบคุณครับท่านสมาชิกสาราหุดินเพื ่อนรักของผมครับ  ก็สามเรื ่องที ่ท่าน                
ได้นำเสนอเรื่องที่หนึ่งท่านลงพื้นที่มากเลยช่วงนี้  ดูแล้วท่านไม่ค่อยว่างลงพื้นที่เดี ๋ยว               
บางปอ  เดี๋ยวลำภู  ซึ่งลงพื้นที่หนักมากแล้วก็ที่ท่านได้นำเสนอเป็นเรื่องที่ดีมากเลย               
เป็นเรื่องเช่นเรื่องเตียง เรื่องวีลแชร์ แล้วก็เรื่องเหล่านี้ มันเป็นเรื่องที่คนที่เข้าถึงรากหญ้า
ถึงได้ทราบ เพราะว่าคนลำบากที่ต้องการโอกาสจากพวกเรายังมีเยอะซึ่งเป็นเรื่องการขาด
รถวีลแชร์ แล้วก็เรื ่องเยาวชนแล้วก็เรื ่องขอบคุณท่านนายกองค์การฯ แล้วเรื ่องนี้                 
พอมีช่องทางจะอธิบายอะไรไดไ้หมผู้เก่ียวข้อง ผอ.กองสาธารณสุข เชิญครับ   
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นายซัมซูดิน  รอเซะ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพ ผมนายซัมซูดิน  รอเซะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ในส่วนของงบประมาณในเรื่องของการสนับสนุน
ศูนย์ปันสุขชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ซึ่ง ณ วันนี้เราได้ขยายศูนย์
ปันสุขชุมชนครอบคลุมทั ้ง 13 อำเภอ 14 ศูนย์ โดยมี อบจ. อีกศูนย์หนึ ่งนะครับ            
ในส่วนของตรงนี้ความล่าช้าในเร่ืองของการจัดซื้อกายอุปกรณ์ไว้สำหรับการยืมคืนสำหรับ
ประชาชน ที่จะเข้าถึงบริการตรงนี้นะครับ เนื่องจากเรามีความผิดพลาดในเรื่องของวงเงิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่ตรงกับเงินที่มีอยู่ในในมือนะครับ ตรงนี้ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงวงเงิน
แล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้หนังสือแจ้งเวียน  ผมแจ้งไปแล้วนะครับ วันนี้รับทราบ           
จากกองยุทธศาสตร์นะครับ ว่าจะทำหนังสือแจ้งเวียนมาแล้วนะครับ กองสาสาธารณสุข  
ก็คงจะได้จัดซื ้อแล้วก็สมทบให้กับศูนย์ปันสุขที่อยู ่ใน ในความรับผิดชอบของ อบจ.             
เราทั้งหมด ทั้ง 13 ศูนย์นะครับ ก็คาดว่าคงจะได้จัดซื้อในเร็วๆนี้นะครับ ในรายการ              
ท ี ่จะซื ้อเพิ ่มเต ิมนี้  ถ ้าผมจำไม่ผ ิดอาจจะเป็นเตียง 20 เต ียงนะครับ แล้วก็จะมี                     
เครื่องทำออกซิเจน แล้วก็เครื่องซัคชั่นที่จะเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็วีลแชร์             
นี้ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับ แต่จะเน้นไปที่เตียงนะครับ ซึ่งวันนี้ทราบเลยนะครับว่า
ทั้ง 13 ศูนย์ของเราเนี่ย เตียงมีความขาดแคลนมากที่สุดเลยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ         ขอบคุณครับ ท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขครับ ผมจะสอบถามเพิ่มเติมแล้วกัน
นะว่าวันนั้น จากการที่ผมได้เข้าประชุมในห้องรับรองชั้นสอง เกี่ยวกับงบ สปสช.ซึ่งวันนั้น
ผมได้เข้าประชุม รู้สึกว่ามันจะมีงบเหลือประมาณ  20 กว่าล้าน ซึ่งเรายังไม่ได้ใช้งบ
เหล่านี้เราสามารถนำเอาไปใช้ได้ยังไง หรือใช้ได้เมื่อไหร่บ้าง วิธีการแล้วก็จะใช้ยังไง 
เพราะว่าผมดูแล้วเนี ่ยถ้าอยู ่ในการรับผิดชอบของกองสาธารณสุข  ซึ ่งเป็นเจ้าภาพ               
โดยตรงเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะประสานงานกับ รพ.สต.ในพื้นที่ เพราะว่า   
รพ.สต. ในพื้นที่นี ้ครอบคลุมทั้ง 13 ศูนย์ในจังหวัดนราธิวาส เราสามารถที่จะสำรวจ            
คนยากจน คนลำบาก คนที ่รอโอกาสจากพวกเรานั ้น ผมอยากจะสอบถามตรงนี้                    
ยังไงบ้าง 

นายซัมซูดิน  รอเซะ ครับท่านประธานฯ และสมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติ  ตลอดจนหัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่านครับ  ในส่วนของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนราธิวาส ที่อยู่ภายใต้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ลงนามร่วมกับ สปสช. นะครับ  ในเรื ่อง                    
ของการขับเคลื่อนงานการช่วยบำบัดหรือการฟื้นฟูผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง  ผู้ที่ขาดโอกาส
อยู่ในพื้นที่ ในส่วนของตรงนี้เป็นในรูปแบบของกองทุนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานที่เป็นองค์กรภาคเอกชนสามารถที่จะของบประมาณตรงนี้  โดยการเขียน 
คำร้อง หรือการเขียนโครงการมาขอรับเง ินสมทบ เพื ่อไปจัดกิจกรรมให้บริการ
1111111 
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                  ที่เป็นสาธารณะกับผู้ป่วย หรือผู้ติดบ้านติดเตียงในพื้นที่นะครับ เพราะฉะนั้นกองทุนนี้              
จึงไม่ปิดโอกาส จึงไม่ได้ปิดกั ้นนะครับว่าเฉพาะส่วนราชการ หรือเฉพาะหน่วยงาน               
ที ่มีความเกี ่ยวข้องนะครับ แต่เปิดโอกาสให้กับทางภาคองค์กรของภาคประชาชน                
หรือกลุ ่มชมรมต่างๆ จะเปรียบเทียบง่ายง่ายนะครับ จะคล้ายๆกับกองทุนตำบลที่              
ประจำอยู ่ใน อบต. หรือเทศบาลตำบลทุกที ่นะครับ  กองทุนที ่เป็นกองทุนตำบล           
นะครับ จะเป็นลักษณะเดียวกันคือองค์กรภาคประชาชน แล้วก็หน่วยส่วนราชการ               
ที่มีส่วนในเรื่องของการขับเคลื่อนงานทางสุขภาพที่สามารถจะเขียนโครงการเข้ามาขอได้ 
โดยกองสาธารณสุขได้ออกแบบฟอร์มเข ียนโครงการแล้วก็แขวนไว้บนหน้าเว็บ                  
ของเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะครับรายละเอียดตรงนี้คุณสมบัติ  
และเงื่อนไขต่างๆ ที่สามารถร้องขอได้ จะปรากฏอยู่ในหน้าเว็บไซต์นะครับ ซึ่งสามารถ 
ไปทำความเข้าใจตรงนั ้นได้นะครับ  อยากจะเรียนในเพื ่อให้ม ันกระชับเวลาครับ                
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ         ขอบคุณครับ ม ีใครอะไรสงสัยม ั ้ยเก ี ่ยวก ับอะไร  โครงการงบ สปสช.                            
ที ่จะเอามาใช้ มีใครอะไรสงสัยจะสอบถามมั ้ย หรือวิธีการใช้เพื ่อให้ได้เง ินเหล่านี้                  
เอาไปซื้อเตียง ซื้อวีลแชร์ อย่างเช่นท่านสาราหุดินได้สอบถามเมื ่อกี ้ สามารถทำได้               
หรือไม่ยังไงครับ ท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขคือเมื่อกี้ผมได้สอบถามว่าสมมุติว่าที่
ท่านสาราหุดิน  อาบู เนี่ยท่านได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้ไปประสบเห็นชาวบ้านที่เค้ายังไม่มี              
รถวีลแชร์ เตียงซึ ่งผมถามว่าเงินเหล่านี ้นี ่สามารถเอามาใช้ได้  หรือไม่ยังไง ถ้าใช้ได้              
ก่อนครับ เราจะใช้วิธียังไงต้องทำยังไงบ้าง 

นายซัมซูดิน  รอเซะ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพ ผมนายซัมซูดิน  รอเซะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ครับอย่างที่ได้นำเรียนนะครับว่า การใช้งบประมาณ
ในส่วนของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่เป็นกองทุนที่เราร่วมกับ สปสช.เนี่ยจะใช้เป็นชมรม
ในนามของชมรมร้องขอ หรือส่วนราชการอาจจะเป็น รพ.สต.ในพื ้นที ่อาจจะเป็น
ตะโล๊ะแน็งหรือเป็นบางปอหรือเป็นมะนังตายอ หรือเป็นที่ไหนไหนนะครับ ที่เป็นส่วน
ราชการหรือองค์กรภาคประชาชน แต่ถ้าเกิดในเรื่องของความรวดเร็ว หรือความสะดวก
ในเรื ่องของการจัดการตรงนี้ ผมอยากให้เป็นหน่วยงานที ่เป็นภาคเอกชนร้องขอมา              
เป็นในนามของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขที ่สามารถร้องขอได้  อาจจะเป็นชมรม
อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลมะนังตายอ หรือตำบลลำภู หรือตำบลบางปอนะครับ               
ที ่สามารถร้องขอเข้ามาได้ แนะนำของตรงก็ขอเข้ามาได้ครับตรงนี้  มันจะเร็วกว่า              
เพราะเนื ่องจากไม่ต้องอิงระเบียบทางราชการนะครับ  เป็นกลุ ่มของภาคประชาชน            
ที ่ร้องขอได้ งบประมาณที่ให้การสนับสนุนก็จะเป็นไปตามมติของคณะอนุกรรมการ
1111 
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พิจารณาดูนะครับว่า การจัดซื้อตัวนี้มีความผิดพลาดไม่ถูกไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของกองทุนหรือเปล่านะครับ หลังจากนั้นก็จะเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่                   
เพื ่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้กับชมรมที่ร้องขอ เพื ่อจัดบริการในพื้นที ่นะครับ             
ภาพกว้างๆ ไม่แน่ใจว่าได้ได้ตอบคำถามให้เคลียร์หรือเปล่าครับหรือหรือมีอะไร              
จะสอบถามเพิ่มเติมมั้ยครับ 

ประธานสภาฯ         ที ่ผมสงสัยเมื ่อกี ้เนี ่ยว่าทำไมมันต้องเป็นภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม                
แล้วเรามี รพ.สต. เข้าไป อสม. สำรวจคนแล้วก็สามารถทำโครงการขอได้เลยได้ไหม 

นายซัมซูดิน  รอเซะ สามารถทำโครงการก่อนได้เลย แต่เนื่องจากเราอยู่ภายใต้สังกัดก็ต้องมีแผนการ
ใช้เงินซึ่งมันจะต้องปรากฏตามแผนก่อนนะครับ  แนะนำให้เป็นในภาคของภาคประชาชน 

ประธานสภาฯ         ครับขอบคุณครับ 

นายสาราหุดิน  อาบ ู เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพ ผมนายสาราหุดิน  อาบู สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอเมืองนราธิวาส ครับขออนุญาตครับท่านประธานสภาฯ 
ต่อเนื ่องนะครับ เพราะว่าได ้ถ ูกพาดพิงนะครับ ตำบลบางปอ ตำบลมานังตายอ                 
ตำบลลำภูนะครับ ถ้าเกิดว่าอย่างง ั ้นเราเอาสมาชิกอาสาสมัครสุขภาพชุมชนนี้                  
ได ้ไหมครับ มาเป็นชมรมแล้วก็ทำเร ื ่องร ้องขออย่างนี ้ได ้ไหมครับท่าน  ผอ.ครับ               
เพราะว่าเราได้ให้น้องๆ เยาวชนมาสมัครมาในพื้นที่ตอนนี้ก็ทยอยมาสมัครแล้วนะครับ  
ผมก็ได้กำหนดในพื้นที่ประมาณ 15 วัน ให้มาสมัครดูก่อนว่าได้เท่าไหร่ ถ้าเกิดไม่พอยังงัย
ค่อยแจ้งแล้วก็ผมจะลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เองนะครับ ก็ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ         ขอบคุณครับ  เป็นแนวคิดที่ดีมาก และก็เป็นการใช้ประโยชน์จากเยาวชนเพื่อทำ
โครงการในนามเอกชนโดยผ่าน รพ.สต.ในพื ้นที ่ เพื ่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน             
ที่ด้อยโอกาสนะครับ ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ช่วยชี้แจงหน่อย 

นายซัมซูดิน  รอเซะ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพ ผมนายซัมซูดิน  รอเซะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธ ิวาส ผมอยากให้จ ัดตั ้งเป ็นชมรมก่อนนะครับ                 
ให้มีวัตถุประสงค์ของชมรมให้ขัดเจน ไม่ใช่ว่าเป็นการรวมกลุ่มกันแค่ในนามนะครับ             
ถึงไม่ได้ตราเป็นระเบียบหรือข้อบังคับของชมรม หรือกลุ่มองค์กรตั้งขึ้นมา  และก็ตรงนี้          
ได้ปรึกษากับ สปสช. แล้วนะครับบว่ากลุ่มองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์มีความ
เป็นมาแล้วก็มีลักษณะกิจกรรมที่จะดำเนินการชัดเจน อยากจะใช้ให้ อบจ. ทำการรับรอง
ชมรมนี้นะครับ และก็การเขียนโครงการเข้ามานี่ก็จะได้ง่ายนะครับว่าเนื่องจาก อบจ.            
เราก็รับรองการเป็นชมรมหรือการเป็นกลุ่มองค์กรที่จะดำเนินกิจกรรมทางสุขภาพในพื้นที่ 
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แต่ม ีข ้อแนะนำอย่างหนึ ่งนะครับ  เพราะเน ื ่องจากเป็นการรวมกลุ ่มกันในกลุ่ม              
ของเยาวชน หรือกลุ ่มคนที ่มีจิตอาสาในพื ้นที่   ผมอยากจะให้มีส่วนของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเป็นที ่ปร ึกษาอยู ่ในตรงนั ้นนะครับ   เพราะเนื ่องจากการจัดกิจกรรม                 
ทางสาธารณสุขเป็นน้องน้องที่จบมาอย่างนี้ซึ ่งอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องนี้สักเท่าไหร่             
นะครับ ก็เลยอยากจะให้มี ผอ.รพ.สต.หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นที่ปรึกษาของชมรม 
หรือเป็นอะไรซักอย่าง เป็นคณะกรรมการส่วนหนึ่งด้วยในชมรมนะครับ อยากจะเป็น
ข้อแนะนำลักษณะอย่างนี้ครับ 

ประธานสภาฯ         ก็เป็นความคิดที ่ดีมากวันนี ้เรามีตัวแทนของ รพ .สต. 3 ท่าน เข้ามาแล้ว                 
แล้วก็ให้เป็นแนวว่าเราจะต้องทำยังไงต่อไปนะครับ นายกองค์ฯ ฝากให้ผมบอกให้เป็น
แนวที่จะต้องดำเนินการต่อไป  หลังจากรับเยาวชนแล้วเราต้องเอาเยาวชนเป็นตัวตั้ง  
แล้วก็ทำโครงการกิจกรรมให้ให้เอื้ออำนวยต่อเพ่ือที่จะทำโครงการ แล้วก็เบิกงบประมาณ
ใช้ช่วยเหลือประชาชนได้นะครับ เดี ๋ยวท่านช่วยจดไว้นะครับ เชิญท่านซอลาฮุดดิน                  
สอเหาะ เชิญครับ 

นายซอลาฮุดดีน  ซอเหาะ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพ ผมนายซอลาฮุดดีน  ซอเหาะ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอเมืองนราธิวาส มีอยู่สามเรื่องอันดับแรกก็
คือขอบคุณนายกองค์การฯ นะครับ ที่ผมเคยใช้สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ เมื่อวันที่ 19 
มีนาคม ตามสรุปหน้าที่ 80 เร่ืองปัญหาปากอ่าวปัจจุบันก็ได้รับการแก้ปัญหาแล้วนะครับ 
ประมาณหกจุด  ซึ ่งตอนนี ้ก็เหลืออีกจุดสุดท้ายแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับ สจ.อาลีย๊ะ             
ด้วยในการเข้าไปแก้ปัญหาแล้วก็ตอบโจทย์ชาวบ้านที่ออกทะเล  แล้วโรงเรียนเปิด          
ก ็สามารถหาเล ี ้ยงครอบครัวได ้แล ้วก ็ขอบคุณทาง ผอ. กองช่าง ด ้วยแล้วก ็พี ่พี่                        
ที่ขับแม็คโครอยู่ในพื้นที่ครับ ก็ยังอยู่ในพื้นที่นะครับ  ประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สอง 
ที ่คิดว่าน่าจะต้องมีการผลักดันคือในเมื ่องบสะสมเราได้ถูกใช้โดยเฉพาะสนามกีฬา         
4 โครงการประมาณ 29,555,000 บาท นั้นผมคิดว่าสนามแห่งนี้จะต้องมีชีวิตไม่ใช่              
เพียงแค่เฉพาะช่วงเวลาตอนเย็นนะครับ อยากจะให้มีชีวิตตลอดนะครับ แล้วก็ประเด็น           
ที่เป็นปัญหาสมัยที่ผมเป็นเลขานุการนายกเทศบาลเมืองนราธิวาส ศูนย์ราชการนั้นไม่มี 
รถสาธารณะบริการ  เพราะว่าพี่น้องที่เดินทางเข้ามาในตัวเมืองจะมาใช้บริการจะมา           
ศูนย์ราชการจะมา อบจ. จะไปที่ศาล จะไปที่คณะกรรมการอิสลาม ค่อนข้างมีปัญหา               
ถ ้าไม ่ใช ้รถส่วนต ัว  เทศบาลเคยตั ้งงบประมาณมีรถสาธารณะ  แต่ว ่าถ ูกยกเลิก                  
ในช่วงโควิด ผมก็คิดว่า อบจ. เราน่าจะเป็นองค์กรที่น่าจะผลักดัน เพราะว่าผมชอบ            
ถือนโยบายที ่นายกองค์การฯ ให้ไว้จะมีอยู ่ข้อนโยบายที ่สี่ แล้วก็ข้อที ่สามนะครับ               
การขนส่งระบบคมนาคมผมคิดว่าตัวนี้ถ้า อบจ.สามารถตั้งในส่วนของรถสาธารณะคัน  
สองคันที่จะเวียนพื้นที่เวลาพี่น้องที่ลงที่ บขส.ก็สามารถเข้าไปในเมืองมาศูนย์ราชการ
1111 
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  เพราะว่าผมถามเทศบาลล่าสุดแล้ว จะมีข้อจำกัดตรงที่ว่าเทศบาลตั้งงบจะสามารถบริการ
แค ่ ในเขตเทศบาล  ถ ้า อบจ.สามารถครอบคล ุมได ้ท ั ้ ง เทศบาล ศ ูนย ์ราชการ                   
เราก็จะครอบคลุมอยู่สองที่ก็คือโคกเคียนแล้วก็ลำภู  ผมคิดว่าตรงนี้อยากจะฝากให้กับ
ท่านนายกองค์การฯ ผ่านสภานี้ว่าน่าจะมีการตั้งงบประมาณในงบประมาณข้างหน้า            
หรือใช้เงินสะสมในรอบต่อไป ในการที่จะจัดตั ้ง หรือจัดซื ้อรถเพื่อบริการสาธารณะ             
แล้วก็เป็นภาพลักษณ์เพราะว่า อบจ. เรานั้นอยู่ในศูนย์ราชการนี่คือประเด็นแรกนะครับ 
แล้วก็ประเด็นที่สองเรื่องการศึกษานะครับ แล้วก็นายกองค์การฯ ให้ความสำคัญมาก           
กับน้องน้องตาดีกาก็จะมีนโยบายหนึ ่งที ่ผมอ่านก็คือนโยบายที ่หกที่ข้อที ่สี ่นะครับ              
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาส ผมมีโอกาส ที่มีเพื่อนเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาลัยเกริก          
แล้วก็ได้ไปกรุงเทพ แล้วก็ได้คุยเรื่องการให้โอกาสกับคนที่นี่  ก็คือใช้โอกาสกับพี่น้อง           
ที่เป็นผู้พิการโดยเฉพาะพิการทางแขนขา จะได้มีการศึกษาเหมือนคนอื่น เหมือนท่านอื่น
คือจะมีหลักสูตรที่จบปริญญาตรีในระยะเวลาสามปี เรียนออนไลน์ มีคณะรัฐศาสตร์             
มีคณะโลจิสติกส์ แล้วก็จะมีคณะประมาณสามคณะนะครับ ที่จะเปิดสอนก็คือมีรัฐศาสตร์
นวัตกรรมการตลาด แล้วก็โลจิสติกส์ ซึ่งอาจารย์ก็จะได้มาลงมาหารือให้กับนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด กองการศึกษา กองสวัสดิการแล้วก็ รพ.สต.ซึ่งผมได้เกริ่นนำไปแล้ว
ก่อนหน้านี้ แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีการนัดหมายในช่วง 11 โมง ก็ผมก็หวังว่าตรงนี้จะเป็น            
การเพ่ิมโอกาสให้กับน้องน้องผู้พิการในจังหวัดนราธิวาส ที่จะมีโอกาสเรียนฟรีแล้วก็มีวุฒิ
เหมือนคนอื่น แล้วก่อนที่นายกองค์การฯ จะหมดวาระในปีที่สี่ก็จะมีน้องน้องที่จบจาก
มหาวิทยาลัยเกริกมาทำงานอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์  หรืออยู่เป็นคนคีย์ระเบียบการประชุม
ในวันนี้ ก็อาจจะเป็นน้องน้องที่ได้รับการโอกาสนี้คือนี่คือสามประเด็นที่ผมได้นำเรียน              
ก็คือขอบคุณ จะให้มีรถระบบสาธารณะแล้วก็เปิดโอกาสให้ก ับน้องน้องที ่พ ิการ               
ได้เรียนโดยผ่านกลไกของ รพ.สต. ในการสำรวจ กองการการศึกษาแล้วก็กองสวัสดิการ
นะครับ ผมมีเพียงเท่านีน้ะครับ ขอบคุณมากครับ  

ประธานสภาฯ         ขอบคุณท่าน สจ.ซอลาฮุดดิน นายกองค์การฯ ก็รับแล้วก็จะไปศึกษาต่อไปนะครับ 
แล้วก ็ท ุกถ ้อยคำที ่ เราพูดในสภาวันน ี ้ ไม ่ เส ียเปล่า  เพราะว ่าถ ูกบันท ึกนะครับ                     
มีใครอีกมั้ย ให้คนละหนึ่งเรื่องนะเดี๋ยวจะสี่โมงนะให้สามคนนะครับ ไม่มีแล้วนะเอาสาม
คนสุดท้ายนะครับ ท่านอาเฟนดีก่อนก็ได้ เชิญครับ 

นายอาเฟนดี  บินปูเต๊ะ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพ ผมนายอาเฟนดี บินปูเต๊ะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอตากใบ ก็มีเรื่องปรึกษาท่านประธานสภาฯ ครับ 
ที่จริงนะสองเรื่อง ในเมื่อท่านประธานสภาฯ ให้แค่เรื่องเดียวก็ขอว่าเรื่อง สำคัญกันครับ  
ผมได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในเขตรับผิดชอบของผมนะครับ  ก็คือปัญหาถนน
หนทางที่ชำรุดเสียหาย แล้วก็ไม่ถูกปรับปรุงถูกเงียบไปโดยไม่มีสาเหตุ  เพราะในพื้นที่
1111 
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               ที่รับผิดชอบก็คือเป็นเขต อบต. บางขุนทองครับ คือได้รับร้องเรียนจากกลุ่มเกษตรกร   
ผู้ใช้ถนนของชลประทานครับ เพราะว่าแถวนั้นจะเป็นถนนในพื้นที่รับผิดชอบของกรม
ชลประทานครับ เพราะว่า อบต. ได้เสนอโครงการไปแล้วแต่เงียบไป ถ้าดูจากรูป               
ก็มันน่าสงสารชาวบ้านมากครับ ช่วงหน้าฝนอะไรก็ลำบากในการไปมา แล้วก็อยาก             
จะให้ทาง อบจ. มีส่วนในการผลักดันตรงนี้ หรือประสานงานกับกรมชลประทาน             
เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับ เพราะทาง อบต. บอกว่าเค้าพร้อม 
ที่จะเข้ามีส่วนตรงนี้ แต่ว่ามันติดที่ว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นของชลประทานนะครับ  ผมอยาก
ฝากประธานสภาฯ ถึงท่านนายกองค์การฯ ก็ช่วยประสานตรงนี้ กับกรมชลประทาน           
นะครับ แถวนั ้น ส่วนมาก 90 % ชาวบ้านประกอบอาชีพการเกษตรทำนาทำไร่                
ส ่วนมากก็ไปนาไปไร ่ก ็จะใช ้ เส ้นทางนั ้นคร ับ  ก็ไม ่ม ีอะไรมากชาวบ้านก็อยาก                   
ให้ผมประสานตรงนี ้มาครับ ก็เรื ่องที ่สองครับ ในเขตเทศบาลเมืองตากใบนะครับ               
ปัญหาน้ำท่วมก็มันเกิดแต่ในพื ้นที ่ของเทศบาลตากใบส่วนมาก  ผมเคยเป็นสมาชิก
เทศบาล ก็คือปัญหาคูระบายน้ำของกรมทางหลวงนะครับ  หลังจากที ่สร้างเสร็จ               
ก็ไม่ได้เข้าไปมีส่วนดูแล ทำความสะอาดเกิดการอุดตันของคูระบายน้ำ ผมเข้าร้องเรียน 
ก ับเทศบาล  เค ้าบอกว ่าเป ็นของทางหลวง  เค ้าไม ่สามารถเข ้าไปก ้าวก ่ายได้                       
ตรงนี ้ผมอยากจะฝากทางหน่วยงาน อบจ. เราช่วยประสานกับกรมทางหลวงให้มี                
การบูรณาการพัฒนาตรงนี้ครับ เพื่อรองรับการฝนตก เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมครับขอบคุณ
มากครับ 

ประธานสภาฯ         ขอบคุณท่านสมาชิกอาเฟนดี  อำเภอตากใบครับ  เรื ่องนี ้นายกองค์การฯ                  
จะชี้แจงมั้ย เชิญครับ 

นายกองค์การฯ        เรียนประธานสภาฯ ตามที่สมาชิกสภาอำเภอตากใบ เร่ืองที่สถานที่เนี่ยมันมีปัญหา
เหม ือนก ัน  แล ้วก ็ เร ื ่องถนน ค ูระบายน ้ำ ท ี ่บางข ุนทอง  จร ิงๆ ถ ้าเราจะไปทำ                  
ทำไม่ได้ เพราะต้องขออนุญาต ถ้าเค้าไม่ให้ก็ทำไม่ได้เหมือนกัน ยกเว้นท้องถิ่นตรงพื้นที่
น่ะไปขอ ไปขอแล้วนี ่ ถ้าเค้าอนุญาตให้ดำเนินการ ถ้ากำลังท้องถิ ่นในพื้นที ่ทำไม่ได้            
ก ็จบ ถ้าอยู ่ก ็ค ่อยโอนให้  อบจ. ไปดำเนินการได้อ ันนี ้ เค ้าก็ขอช่วย สจ. ในพื ้นที่                          
ไปประสานด้วย อันไหนที่เป็นของเขาแล้วทำไม่ได้ เหมือนกับที่บางขุนทองเนี่ยนายกฯ            
ในพื้นที่ให้ไปขอ แล้วถ้าอนุญาตดำเนินการได้ถ้านายกฯ ในพื้นที่ไม่มีกำลัง แล้วก็อนุญาต
ให้เราไปดำเนินการได้ สองในเรื่องถนนของแขวงการทาง ของเทศบาลเหมือนกันน่ะ
ยกเว้นพื ้นที ่เค้าอนุญาตให้เราดำเนินการได้ ทำให้เขาเนี ่ยเราทำไม่ได้ผิดระเบียบ              
เราต้องเข้าใจด้วยเรื ่องโครงการอะไรเนี ่ย เหมือนกับของแต่ละพื้นที่เหมือนเทศบาล            
ตากใบ แล้วก็มีถนนทางหลวงชนบทแล้วก็แขวงการทาง อันนี้ต้องคุยกับพื้นที่ก่อน อบจ. 
ไม่มีสิทธิ ์ที ่จะไปก้าวก่ายของเรื ่องโครงการ ถ้าดำเนินการแล้วมันผิดระเบียบครับ                
ชี้แจงแค่นี้ครับ ขอบคุณมากครับ 
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ประธานสภาฯ         ขอบคุณครับท่านนายกองค์การฯ โอเคนะท่านสมาชิกสภาฯ ครับ เมื่อกี้รู้สึกว่า            
มีท่านร้อยตำรวจเอกยุทธพร  แซลีมา เชิญครับ 

ร.ต.อ.ยุทธพร  แซลีมา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพ ผม ร.ต.อ.ยุทธพร แซลีมา สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอระแงะ ผมได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่
รับผิดชอบของกระผม ซึ ่งถนนเส้นทางที ่สัญจรของชาวบ้านระหว่างบ้านฮูลูปาเระ            
ถึงบ้านจุฬาภรณ์ 5 ซึ่งเดิมนั้นถนนกว้างประมาณ 8 เมตร แต่ปัจจุบันนี้ได้สร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว แต่มันจะมีช่องว่างระหว่าง เป็นช่องว่างที่ปัจจุบันนี้วัชพืช  หรือต้นไม้              
ขึ้นเยอะ  ซึ่งทำให้เส้นทางสัญจรของชาวบ้านนั้นไม่สะดวก เป็นที่กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุ
ในการสัญจรซึ่งเส้นทางดังกล่าวระยะทางประมาณสามกิโล  ซึ่งทางสัญจรของชาวบ้าน
ของข้าราชการใช้เส้นทางเข้าออกโรงเรียนในพื ้นที ่นะครับ  แต่ท่านประธานสภาฯ                         
อนุญาตให้เรื่องเดียวที่เหลือก็เดี๋ยวรอบหน้านะครับ ขอบคุณมากนะครับ  

ประธานสภาฯ         ท่านสมาชิกครับผมเองก็ยังไม่เข้าใจว่าท่านต้องการอะไรครับเมื่อกี้   คุยคุยเรื่อง
เสนอสรุปแล้วปัญหาคืออะไร  แล้วจะให้ทำยังไงครับเอาเอาใหม่ครับ 

ร.ต.อ.ยุทธพร  แซลีมา ขออนุญาตอีกครั ้งนึงนะครับ สมาชิกสภาฯ ใหม่ครับใหม่ คืออย่างนี้               
นะครับ ทางบ้านเค้าร้องเรียนมาว่าอยากขอความอนุเคราะห์เครื่องจักร  เพื่อเปิดทาง
ให้กับเปิดทางให้เส้นทางนั้นกว้างนิดหนึ่งจากเดิมนะครับ 

ประธานสภาฯ         ขอบคุณครับ ผมเข้าใจว่าอะไรเข้าใจแล้วท่านต้องการขอเครื่องจักรจาก อบจ.            
ให้ดำเนินการขอรถเกรดทาง เพื ่อให้เปิดทางให้ชาวบ้านที ่ส ัญจรไปมาสามารถ                 
ใช้การได้ปกติ ผมเข้าใจถูกใช่มั้ยครับ เอาเรื่องนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกผมตอบได้คือให้ทำ
หนังสือไปถึงกองช่าง เค้าก็จะดำเนินการเองท่านทำหนังสือในฐานะสมาชิกสภาฯ อันนี้          
ผมตอบก็ได้นะครับ ต่อไปคุณมะรอสือลี  เชิญครับ 

นายมะรอสือลี  เจ๊ะอุเซ็ง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพ ผมนายมะรอสือลี  เจ๊ะอุเซ็ง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอบาเจาะ ก่อนอื่นขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ           
ที่เปิดโอกาสให้ผมได้นำเสนอข้อมูลของชาวบ้าน ผมได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านหมู่ที่ 5 
กับหมู่ที่ 7 ตำบลลูโบ๊ะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  ถนนสายลูโบ๊ะสาวอ -            
บาดงนะครับ เนื ่องจากหัวสะพานทรุดตัวลง เนื ่องจากโดนกระแสน้ำในช่วงฤดูฝน                 
มาทุกๆ ปี ปัญหาเหล่านี้ อาจทำให้เกิดอันตรายกับชาวบ้านโดยตรง ถนนสายนี้มีรถเล็ก 
รถใหญ่เข้าออกเป็นประจำ ที่ผ่านมามีรถบัสรับส่งนักเรียนตกหลุมหัวสะพานแห่งนี้              
ทำให้เกิดความเสียหายกับยานพาหนะ และนักเรียนเสียขวัญและกำลังใจในการใช้           
รถสายนี้ ผมขอฝากท่านประธานสภาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินช่วยติดตาม
111 
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  และดำเนินการให้ด้วยแล้ว อีกเรื่องหนึ่งครับ ผมได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านถนนสาย     
ปูลารามันนะครับ ซึ ่งเป็นถนนในความรับผิดชอบของ อบจ. ของเราอยู่แล้วนะครับ            
แต่ชาวบ้านขอให้ทาง อบจ. ช่วยซ่อมแซมถนนที่อยู่บนเขาเนื่องจากเกิดความเสียหาย 
จากกระแสน้ำช่วงฤดูฝน แต่ถนนช่วงนี้ไม่เคยซ่อมแซมมา 30 ปีกว่าแล้ว เพราะน่าจะ            
ในอุทยานแห่งชาตินะครับ แต่ถนนสายนี้จะมีพืชผลทางเศรษฐกิจจำนวนมากอย่าง เช่น 
ยางพารา ทุเร ียน ลองกอง มังคุด ชาวบ้านมีความจำเป็นที ่ขนส่งพืชผลเหล่านี้                   
และอนาคตถนนสายนี้อาจเป็นสายหลักก็ว่าได้ เพราะถนนสายชาวจังหวัดยะลาสามารถ
เดินทางมายังสนามบินจังหวัดนราธิวาส ได้โดยประหยัดเวลาและระยะทางประมาณ            
10 ถึง 15 กิโล ผมจึงเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านนายกองค์การฯ และหน่วยงาน               
ที ่เก ี ่ยวข้องช่วยศึกษาหาข้อมูลดู  และระเบียบแนวทางที ่จะดำเนินการได้หรือไม่               
สุดท้ายผมได้รับแจ้งจากชาวบ้านฝากมากับผมว่าขอขอบคุณท่านนายกฯ ของเราที่สร้าง
ถนนแล้วเสร็จที ่บ้านบาดง ปกติแล้วถนนสายนี ้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก  แต่ทีนี ้ช่วงนี้                        
ณ เวลานี้ทุกคนมีความดีใจ และขอบคุณท่านนายกฯมากๆ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ         ขอบคุณท่านสมาชิกมะรอสือลี  เจะอุเซ็ง มีใครอีกไหม ถ้าไม่มีผมจะได้ให้               
นายกองค์การฯ ชี้แจงแล้วก็จะได้ปิดประชุมฯ นะครับ 

นายกองค์การฯ        ครับท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ข้าราชการทุกท่าน ตามที่                       
เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ถามในสภาฯ และก็เสนอแนะบางเรื่อง พวกเราที่มาเป็นสมาชิกสภาฯ 
ตอนนี้เร่ืองถนน ถ้าไม่ใช่ของ อบจ. เราดำเนินการอะไรไม่ได้ พวกเราทุกท่านที่เป็นสมาชิก
สภาฯ ยกเว้นถนนที่ไม่ใช่ของใครนั้น ให้ทำหนังสือมา และขออนุญาตในพื้นที่ก่อน อบต. 
แต่ละพื ้นที ่ เดียวนี้ เค้ามีระเบียบทั ้งนั ้น เราจะทำเลยไม่ได้  ต้องขออนุญาต อบต.               
แต่ละพื้นที่ แต่ละตำบล และต้องเป็นถนนของ อบต. ถ้าเป็นของถนนทางหลวงชนบท 
ต้องไปขอที่ทางหลวงชนบท ถ้าเป็นแขวงการทางต้องไปขอที่แขวงการทาง เราจะไป
ดำเนินการเลยไม่ได้ เราทำแล้วผิด ตอนนี ้ถนนทุกสายที ่ในพื ้นที ่จังหวัดนราธิวาส             
ถ้าเป็นถนนที ่ติดกับป่าไม้  ต้องขออนุญาต ถนนของเรามีบางโครงการติดกับป่าไม้                
ต้องขออนุญาตด้วย ถ้าไม่ขออนุญาตทำไปผิดอีก ระเบียบใหม่ต้องระมัดระวัง เรื่องถนน
ติดกับอุทยานที่ สจ. บาเจาะพูด ใครไปทำถนนเส้นนี้ โดนแน่ผู้บริหาร คุกอย่างเดียว
ตอนนี ้ทุกที ่ป่าไม้ต้องอนุญาต เราไปดำเนินการไม่ได้  ถนนมีแล้วก็ต้องขออนุญาต                
เป็นระเบียบใหม่ พวกเราต้องเข้าใจด้วยเรื่องถนน เรื่องอะไรที่จะไปช่วยยกเว้นที่มัสยิด 
วัด ตาดีกา มูลนิธิมันต้องทำเป็นหนังสือนะ ต้องทำหนังสือมาด้วย ไม่ขอตั้งงบไม่ได้                  
สจ. ใหม ่ย ั งไม ่ร ู ้ เลยเร ื ่องว ัสดุ  เร ื ่องอะไรมาขอที่  สจ.  บอกว ่าเอาป ูน 20 ถุง                       
เราตั้งงบไม่ได้ ต้องออกจากกระเป๋าอย่างเดียว คนละครึ่ง สจ. ครึ่งนึง นายกฯ ครึ่งหนึ่ง 
ถ้า 20 ถุง ได้คนละ 10 นะ ที ่จะบอกเรื ่องโครงการนี ่ยาก มันไม่เหมือนสมัยก่อน
11111111 
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             สมัยแรกเขาไม่ตรวจสอบ ยังไม่ถึงขนาดนั้นน่ะ ตอนนี้ยิ ่งตรวจสอบละเอียด ในพื้นที่              
เราทำได้ ถ้าไม่ใช่พื ้นที ่เราทำไม่ได้เลย  เกิดตาดีกาว่าเอากระเบื ้องซัก 200 แผ่น              
สจ. โดนแน่ถ ้าร ับ  นายกครึ ่งหนึ ่งบอกแล้ว ถ ้าแบ่งครึ ่งน ึงนายกฯ ก็ไม ่โอเคนะ                   
บอกให้มันซื้อตั้งงบไม่ได้ต้องช่วยกัน เงินในกระเป๋าอย่างเดียว ชาวบ้านเสนอโครงการ
ปฏิเสธเลย เรื ่องทางโครงการทำอะไรไม่ได้ ยกเว้นเค้าโอนให้ อบจ. อบต. นั ่นแหละ              
มีอำนาจเต็มเต็มที่เค้าจะทำอะไรได้หมดแต่เค้าไม่ทำเค้าท้องถิ่น มันใช้ระเบียบทั้งนั้น
เทศบาล อบต. อบจ.เค้าใช้ระเบียบเหมือนกันหมด เค้าคิดว่า อบจ.  อย่างเดียว                    
ทำได้ ไม่ใช่ อบต. ก็ทำได้ก็มันใช้ระเบียบตัวเดียวกัน แต่ อบต. ไม่ทำ ตาดีกาก็ไปขอ              
ที่ อบจ. เลย เค้าไม่ทำ พวกเราต้องประชาสัมพันธ์ด้วย อบต. ทำตาดีกาได้เพราะพื้นที่             
อยู่ท ี ่ เพราะเราไปทำน ั ้นไม ่ ใช่พ ื ้นท ี ่  อบจ. เพราะต ้องโอนสถานท ี ่อย ่างเด ียว                      
ให้เราดำเนินการ ถ้าไม่โอนให้เรา ทำไม่ได้เพราะ อบต. ในพื้นที่ เทศบาลเค้าทำได้ ถนน
เทศบาลทำอะไรได้หมด แต่เวลาขอ ตาดีกามาขอที่ อบจ. เค้าทำได้ เค้าไม่ทำ เพราะกำไร
ไม่เยอะงัยรู้ๆ แล้วตาดีกาจะได้อะไร นี่คือวิธีการทำงานเราเป็นท้องถิ่น อย่าไปคิดถ้าคิด 
จะเอาอย่างเดียวมันไม่ผ่าน นี่ผมบอกแล้วสมาชิกทุกท่านที่มาเป็นสมาชิกเนี้ยเราต้องมา
ช่วยเหลือดูแลพื้นที่ อะไรที่มันจำเป็นเราช่วยได้ก็ช่วยไป ก็ที่นายกฯ บอกนี่แหละ สจ.              
ทุกท่าน ที่เข้าพื้นที่ทำแล้ว ก็เหมือนกับที่ บาเฆะ ที่ สจ.เข้าพื้นที่ไม่เป็นไร เราไปช่วย
อนุเคราะห์ให้แค่นั ้น และไม่ใช้ตั ้งงบได้ ตั ้งไม่ได้ เหมือนถนนนี่แหละเป็นของ อบจ.                
โอเค เหมือนกับที่บาเจาะเมื่อกี๊ได้ สจ.ไปดูถามเลยนี่ถนนเป็นของใคร ถ้าเป็นของ อบจ.  
มาหานายกองค์การฯ เลย สายไหนที่ไม่ดีเราไปแก้ปัญหาเลยเพราะเราพร้อมทุกอย่าง             
ถ ้าไม่ม ีลาดยางก็เอาดินไปถมแก้เฉพาะหน้า  สายไหนเป็นของ อบจ. เอามาเลย                 
มาบอกกองช่างเลย เหมือนถนนที่มีปัญหาของ อบจ. ถ้าของเขาต้องคุยก่อน ฝากสมาชิก
สภาฯ ทุกท่านเข้าพื ้นท ี ่ถามด ้วยถนนของใคร เขตไหนของใคร เป็นอุทยานมั้ย                 
ถ้าเป็นอุทยานทำไม่ได้  ถ้าเป็นชลประทาน ต้องขอชลประทานนี ่ต้องคุยกับพื ้นที่              
ท้องถิ่นในพื้นที่ไปคุยถนนสายนี้ชาวบ้านจะเก็บปาล์ม เก็บอะไรก็ได้ ถ้าไม่มีงบ ว่ามา            
ถ้า อบต. ไม่มีงบส่งมาให้นายกองค์การฯ ดูแล แต่ดูแลตรงนั้นไม่ใช่ทำได้เลย ต้องเข้า            
ในแผน อบต. และอนุญาตให้ อบจ. ไปทำได้ นี่จะบอกให้เข้าใจเร่ืองนี้ด้วย ทุกเร่ืองต้องใช้
ระเบียบทั้งนั้น วันนี้ผมในฐานะเป็นผู้บริหารมาประชุมงบสะสมร้อยกว่าล้านในวันนี้           
ผ่านไปด้วยดีนายกองค์การฯ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันร่วมแก้ปัญหาในพื้นที่เรา 
เราทำงานด้วยกันและทำต่อไป   

ประธานสภาฯ         ขอบคุณท่านนายกองค์การฯ ผมในฐานะประธานสภาฯ ขอบคุณทุกท่าน                   
ที่ร่วมไม้ร่วมมือในการประชุมสภาฯ ในวันนี้ให้ประสบความสำเร็จ ขอปิดการประชุม 

ปิดประชุม  เวลา  16.15  น. 

 
 

   /ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม... 
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   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
         (นายบรรดาศักดิ์   เทพษร) 

      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 

 

 

 

   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 

         (นางสาวอัลฟาห์  เสกหวัง) 

      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 

 

 

 

   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 

            (นางวรรณี   เทพษร) 

      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 

 

 

 

   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 

           (นายจักรา    ศิริพร) 

     นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 

 

 

 

 

 

·
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จาก Giar
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                                                                              ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ           

              (นายอริสมัน  สะมะแอ) 

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
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